



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀ **ตรวจหาเชื้อ** ชาวบ้านย่านบางแค กทม.พากันไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากรถตรวจโควิดที่มาจอดให้บริการประชาชนอยู่ที่ลานจอดรถหน้าห้างโลตัสบางแค ซึ่งมีผู้มารับบริการตรวจจำนวนมาก ขณะที่มีการตรวจได้แค่วันละ 1 พันคน .



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ปิดร.ร.ใหญ่
ราชินีบน-เซนต์ฟรังฯ**

**ล้างเชื้อสกัดโควิด
ยอดพุ่ง 92 ทยอยอีก 1**

มุกดาหารพบผู้ติดโควิด-19 ที่เชื่อมโยง
คลัสเตอร์บางแค ส่วนไหมไลน์ ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

ปิด 2 ร.ร.ใหญ่ ☆ ต่อจากหน้า 1
 ผู้ป่วยโควิดรายแรกของจังหวัดศรีสะเกษเป็นแม่ค้าที่ตลาดวันเดอร์ บางแค มีเพื่อนแฉข้างกันติดเชื้อ ส่วนด้าน ตม.บางเขน มียอดผู้ติดเชื้อ 68 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คนอายุ 65 ปี ชาวสมุทรสาคร เป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นมะเร็งส่วนสงกรานต์นี้วันธรรมดา "อนุทิน" แย้มจะมีมาตรการตามแบงโซน จว. ให้ทหารไม่ถึงปี 65 ได้เฮฮาปาร์ตี้ WHO แนะนำภาคีลิดลัดชินลือไปเพราะอาการล้มเลือดหรือโรคทางหลอดเลือดเป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 78 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 64 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ จ.มุกดาหาร 1 ราย เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดบางแค มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 14 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 27,494 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 65 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรัง 4 พักอาศัยใน จ.สมุทรสาคร วันที่ 8 มี.ค.ไปรักษาโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 15 มี.ค.เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยอาการไข้ หายใจเหนื่อย ต่อมาอาการแย่ลง วัตถุประสงค์ชีพจรไม่ได้ และเสียชีวิตในวันเดียวกันแพทย์สงสัยจึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบติดเชื้อ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 89 ราย

นพ.เจดสรวร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคกล่าวว่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบางเขน ยอดติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้รวม 68 คน ส่วนใหม่ในผู้ป่วยโควิด จ.ศรีสะเกษรายแรกของจังหวัดเป็นแม่ค้าที่ตลาดวันเดอร์ บางแค อยู่กับสามี มีเพื่อนแฉข้างกันติดเชื้อ ส่วนสามีไม่พบเชื้อ อีกรายที่ จ.มุกดาหาร เป็นหญิง 52 ปี อยู่ อ.นิคมคำสร้อย วันที่ 4 มี.ค.ไปทำธุระที่กม.พร้อมสามีโดยรถยนต์ส่วนตัว พักที่บ้านในเขตบางบอน และเดินทางไปหลายที่ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.วันที่ 10-18 มี.ค.ไปสักแก้วให้ลูกค้าที่ร้านเสริมสวยในพื้นที่บางคอแหลม วันที่ 14 มี.ค. เดินทางกลับบ้าน เริ่มเจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่นและไปตรวจร่างกายวันที่ 17 มี.ค.ผลตรวจพบเชื้อ พบกลุ่มเสี่ยงสูงใน จ.มุกดาหาร มี 17 คน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังเข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค.ถึงการผ่อนปรนมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ขอให้รอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 19 มี.ค. มาตรการที่จะประกาศตอนนี้พื้นที่สีแดงไม่มีแล้ว มีแต่พื้นที่สีส้ม ได้แก่ สมุทรสาคร กทม. ดังนั้น จะมีมาตรการในแต่ละโซนว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร ส่วนการข้ามเขต ผวจ.แต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคอยช่วยเหลือ เช่น จ.บุรีรัมย์ กำหนดอย่างหนึ่ง จ.นครราชสีมา อีกอย่างหนึ่ง ตามความเหมาะสม วันนี้ไม่ได้ห้ามคนเดินทางข้ามจังหวัดเพราะเรามี



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

วัคซีนและทุกคนจะได้รับวัคซีนกันหมด ปีหน้า เราจะได้เฮฮาปาร์ตี้กันได้ ต้องช่วยกันให้ความร่วมมือ ขอให้อดทนกันนิดเดียว จะดีขึ้นกว่านี้ โดยไม่ต้องรอถึงปี ๖5

สำหรับเรื่องวัคซีน นายอนุทินเปิดเผยว่า วัคซีนจากซิโนแวคลอตต่อไป ๘ แสนโดสจึงจะส่งเข้ามาวันที่ 20 มี.ค.ลอตดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะให้บริการฉีดนอกสถานพยาบาล แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมแพทย์และมียาอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย ส่วนตัวจะเข้ารับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 22 มี.ค. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. มีการสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่องแต่ยังไม่ได้ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกัน ส่วนเรื่องรพ.เอกชน สั่งซื้อวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนนำเข้าวัคซีน เป็นไปไม่ได้ ควบคุมได้ประชาชนยังรับวัคซีนไม่ทั่วถึง ยังไม่สามารถขายต่อให้กับเอกชนได้

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ตอนนี้องค์โนแวคเข้าเดียวที่สามารถส่งได้ในขณะนี้จนถึงเดือน พ.ค.ได้ 2-5 ล้านโดส ตอนนี้อยู่มีการระบาดอยู่ จึงต้องหามาเพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยงคือบุคลากรแพทย์และตามจุดที่มีการระบาดเกิดขึ้น เช่นที่บางแค เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเวลาที่เหมาะสม แต่ในเดือน ม.ย.อาจจะสั่งซื้อของซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติมด้วย หากแอสตราเซนเนกามีปัญหา แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมี วัคซีนแอสตราเซนเนกาตามมาตรฐาน 1 ขวดจะฉีดได้ประมาณ 10 เข็ม แต่ละขวดจะมี 8.5 มิลลิตร หากดำเนินการโดยคนชำนาญจะฉีดได้ถึง 12 เข็ม เช่น วันที่ฉีดให้นายกรัฐมนตรี ในขวดเดียวกันนั้นฉีดได้ถึง 12 เข็ม มองว่าหากการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาไม่ไปนอกจากจะไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคือ 10 เข็มแล้วหากพยายามฉีดได้ถึง 11-12 เข็มก็จะเพิ่มจำนวนผู้ได้รับวัคซีนมากขึ้น

ขณะที่นายขวัญศรี ศรีนาค รองปลัด กทม.เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ตลาดศรีนครปฐมนท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17-21 มี.ค. ผลการฉีดวัคซีนในวันที่ 17 มี.ค. มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 744 ราย ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง 705 คน เป็นคนไทย 258 คน ต่างต่าง 447 คน อีก 39 รายคัดกรองไม่ผ่านเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีนเพราะมีความดันสูง ผู้ที่รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 9 ราย เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ แต่ทุกรายมีอาการปกติหลัง 30 นาที สำหรับผู้ที่ได้รับฉีดในรอบนี้จะฉีดเข็มที่ 2 ช่วงวันที่ 7-11 เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน โรงเรียนราชินีบนประกาศปิดโรงเรียนในวันที่ 19 มี.ค. ทำความสะอาดครั้งใหญ่ หลังมีนักเรียนของโรงเรียนไปเรียนที่สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 22 มี.ค. เช่นเดียวกับโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนในวันที่ 18-19 มี.ค. เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่ หลังมีนักเรียนในโรงเรียนไปเรียนพิเศษที่สถาบันกวดวิชาที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน

ส่วนบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า มีพนักงานในอาคารทิว ทาวเวอร์ 1 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 และถูกส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ พนักงานคนดังกล่าวปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานมิได้เกี่ยวข้องกับกาให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ด้านธนาคารกสิกรไทยแจ้งขอปิดบริการสาขาบักชี แจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) ระหว่างวันที่ 17-25 มี.ค. หลังจากพบว่ามีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการ จึงปิดทำการเพื่อทำความสะอาดสาขาฆ่าเชื้อโรค ออบไอโซน

ทางด้านองค์การอนามัยโลกแถลงอย่างเป็นทางการว่าอาการล้มเลือด หรือโรคทางหลอดเลือดถือเป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการตรวจสอบว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกาเป็นตัวการทำให้เกิดอาการเหล่านี้หรือไม่ถือเป็นเรื่องที่ตีความกันอยู่ขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อไป กระนั้นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็เทียบไม่ได้กับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนที่มากกว่า ด้วยเหตุนี้ทางองค์การจึงแนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนต่อไป

ส่วนรัฐบาลแทนซาเนียเปิดเผยว่า นายจอห์น มากูฟูลี ประธานาธิบดีแทนซาเนีย ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 61 ปี แต่ไม่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่แหล่งข่าวการเมืองระบุว่านายมากูฟูลีไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 และเดินทางไปรักษาอาการป่วยที่เคนยา



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ (ต่อหน้า ๑)

สรุป หน้า 1

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน "การติดเชื้อระยะ" ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงและอัตราการเสียชีวิตน้อยตามไปด้วยเช่นกัน

แต่สิ่งที่ปรากฏออกมากลับมีรายงาน "อาการไม่พึงประสงค์" ตั้งแต่ผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ ก่อนมีกระแสข่าว "ประเทศฝั่งยุโรป" มีการประกาศระงับใช้ "วัคซีนแอสตราเซนเนกา" จากรายงานกล่าวอ้างว่า มีผู้ฉีดแล้วเกิดอาการข้างเคียง "ลิ่มเลือดแข็งตัว" ในหลอดเลือดดำ

โดยเฉพาะ "เดนมาร์ก" มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ส่งผลให้ "รัฐบาล" ต้องหยุดชะงักการฉีดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดหรือไม่ ก่อนที่ "แอสตราเซนเนกา" ออกมายืนยันว่า "วัคซีนมีความปลอดภัย" อ้างอิงผลขั้วพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ "วัคซีนไม่เกี่ยวข้องกับอาการนี้" ย้ำความปลอดภัยของผู้ป่วยสำคัญเป็นอันดับแรก...

เรื่องนี้ส่งสัญญาณถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พิจารณาเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา 1.1 แสนโดส รอผลสอบสวนจากเดนมาร์กเช่นกัน ก่อนที่ "กรมควบคุมโรค" ออกมาระบุว่า องค์การอนามัยโลก การแพทย์ยุโรป ยืนยันแอสตราเซนเนกาที่มีความปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันผิดปกติ พร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนได้

ด้าน "วัคซีนซิโนแวค 2 แอสโดส" เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-18 มี.ค. รวม 44,968 ราย ปรากฏพบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดอย่างน้อย 4,141 ราย มักมีอาการไม่รุนแรง เช่น ปวดเมื่อยเนื้อตัว อักเสบที่ฉีด ใช้ปวดศีรษะ ท้องเสีย ผื่น คลื่นไส้ และวันที่ 20 มี.ค.นี้ "วัคซีนซิโนแวค 8 แอสโดส" ก็จะเข้าถึงไทยเป็นล็อตที่ 2 อีกด้วย

ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์นี้ ส.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หน.ศูนย์วิจัย เป็นเลขาธิการแพทย์แผนยา ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บอกว่า การระบาดโควิด-19 ทั่วโลกลึกล้ำขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจัยเกิดจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรก...ความตระหนักในมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะ "ประเทศแถบเอเชีย" ที่ยังมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย แต่ทุกคนต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่จำกัดได้ ส่วนที่สอง... "วัคซีนป้องกัน" ในประเทศแถบยุโรป และสหรัฐฯที่ไม่เชื่อมาตรการป้องกันตัวเอง

เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงชัดเจน แต่มีบางประเทศยังระมัดระวัง เช่น "ประเทศบราซิล" ที่ยังได้รับการฉีดวัคซีนน้อย อีกทั้ง "ผู้นำ" กลับไม่เชื่อในมาตรการป้องกัน และต้องเผชิญโควิด-19 กลายพันธุ์ใหม่ เหตุนี้ "ผู้มีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อครั้งแรก" ไม่สามารถป้องกันต่อเชื้อกลายพันธุ์ได้

ประการต่อมา... "ผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด-19" น่าจะเกิดจาก "ส่วนประกอบไม่ใช่ตัววัคซีน" เช่น สารประกอบวัคซีนคงตัว หรือสารผสมอื่นเท่าที่ติดตาม "อุบัติการณ์แพ้วัคซีน" มีโอกาสเกิดน้อย 5 ต่อ 1 แสนของผู้ฉีดวัคซีน แต่พบมีเหตุการณ์มักถูกประโคมข่าวใหญ่โต ทำให้คนเกิดความวิตกกังวลต่อการไม่พึงประสงค์ตามมา

แต่ในเรื่องความเสี่ยงเกิดอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับ "วัคซีนทั่วไป" เพียงแต่จะเล็กน้อยหากเทียบความรุนแรงของการติดเชื้อโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนี้

ส่วนกรณี "แอสตราเซนเนกา" ถูกกล่าวอ้างการเกิดผลข้างเคียงของภาวะลิ่มเลือด เรื่องนี้ยังไม่มียุติสรุปแน่ชัด คงต้องรอผลการสืบสวนโรคว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่ เพราะกรณีนี้เคยเกิดมาแล้วใน "นอร์เวย์" มีผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเสียชีวิต เมื่อ "สืบสวนโรค" พบสาเหตุเกิดจากโรคประจำตัว

และไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยด้วยซ้ำและอย่าลืมว่า "ผู้รับวัคซีนกลุ่มแรก" มักเป็นผู้มีอายุมาก หรือมีโรคประจำตัว ที่ไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอายุขัย หรือโรคประจำตัวอยู่แล้ว

ประเด็น... "ความคืบหน้าฉีดวัคซีน" ต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเริ่มฉีดเข็มแรกต้องฉีดเข็มที่ 2 ให้ร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตรงกันข้ามถ้านำเข้าวัคซีนแล้วปรากฏว่า "ประชาชนไม่กล้าฉีด" อาจส่งผลวัคซีนหมดอายุก็ได้ เรื่องนี้ "รัฐบาล" ต้องสื่อสารให้ประชาชนเชื่อมั่น และวางแผนการฉีดกันดีๆ



เช็กสัญญาณวัคซีนไทย ไบ! ปรึศนาผลข้างเคียง

เพราะ "วัคซีนมีสารพันธุกรรมไวรัส" ไม่เกี่ยวกับการก่อกระตุ้นโรคประจำตัวรุนแรงขึ้น แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยจาก "วัคซีน" กำลังทำหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้มีผลอาการข้างเคียงในระยะสั้นๆ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ ปวดศีรษะ เป็นต้น

จริงๆแล้ว... "วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด" มีความปลอดภัยสูงมาก เพราะก่อนจะได้นำของ "วัคซีน" ต้องผ่านการคิดค้นศึกษามากมายหลายขั้นตอนในความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ตั้งแต่ทดลองในห้องปฏิบัติการ ทดลองในหนูและลิง ในระดับภูมิคุ้มกัน และตรวจสอบความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับการฉีดวัคซีนนี้

ก่อนนำมาทดลองในคนเฟส 1 ความสำเร็จหลักในกลุ่มอาสาสมัครหลักสิบคน เข้าเฟส 2 ความสำเร็จ และประสิทธิภาพการป้องกันในอาสาสมัครร้อยคนและเฟส 3 ศึกษาประสิทธิภาพ ใช้อาสาฯในพื้นที่ระบาด



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ (ต่อหน้า ๑)

หลักหมื่นคน ดังนั้นวัคซีนใช้ทั่วโลกอยู่ชั้นทดลองเฟส ๓ เพราะถูกคัดค้านจากการระบาดนี้จึงต้องนำมาใช้เร่งด่วน

เช่นนี้ “วัคซีนทุกชนิด” เข้ามาสู่เฟสที่ ๓ ที่ถูกนำมาใช้จริงนี้ต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยหลายครั้งมาก แน่แน่นอนว่า “การทดสอบความปลอดภัย” การันตีไม่ได้ว่าจะไม่เกิดผลข้างเคียงกับผู้ฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ถ้าพูดได้ว่า “วัคซีนโควิด-19” มีการทดสอบทางคลินิกกับอาสาสมัครที่สุดในประวัติศาสตร์ ทั้งโมเดอร์นา ไฟเซอร์ แอสตราเซนกา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มีการทดสอบในอาสาสมัครกันไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนคน ถ้าเทียบกับวัคซีนชนิดอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ พิษสุนัขบ้า มีทดสอบทางคลินิกกับอาสาสมัครหลักพันคนเท่านั้นเอง

ฉะนั้น “วัคซีนโควิด-19” แม้มีระยะเวลาทดสอบค่อนข้างสั้นๆ แต่กระบวนการทางคลินิก มีมาตรฐานสูงเท่าที่มนุษยชาติเคยมีมาด้วยซ้ำ ดังนั้น “ประชาชน” เชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนนี้ได้

ย้อนกลับมา... “ประเทศไทย” โดยภาพรวมทั่วประเทศ “ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่” ก่อนช่วงนี้แนวโน้มดูดีแต่ราบเรียบ “ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19” ก็ต้องระวังในการระบาดระลอกใหม่เรื่อยๆ เพราะ “วัคซีน” เป็นความหวังสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อ โรคได้ดีที่สุดแล้ว

แม้มีปรากฏการณ์ “ไม่ฟังประสงค์” จนทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการรับการฉีดวัคซีนนี้ แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะ “ประเทศไทย” เท่านั้น ในขณะที่ต่างประเทศก็มีประชาชนบางส่วนไม่ยอมฉีดวัคซีนเช่นกัน เพื่อรอดูผลของผู้อื่นก่อน

ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรก... ประชาชนอิสราเอลมีการลงชื่อรับฉีด 70% แต่ผ่านระยะเวลาหนึ่งในกลุ่มไม่ยอมฉีด 30% กลับเปลี่ยนใจกลับมาฉีดวัคซีนทั้งหมดตามมา...

เมื่อเป็นเช่นนี้ “รัฐบาล” ต้องมีกระบวนการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเชื่อมั่นยอมฉีดวัคซีนครั้งนี้ โดยเฉพาะ “ผู้นำประเทศ” ต้องเป็นแบบอย่างตามธรรมเนียมประเพณีนานาชาติแต่กลับมีเหตุชะลอฉีด 2 ครั้ง ทำให้ “สังคมแคลงใจ” เกี่ยวกับประสิทธิภาพ เพราะบางครั้ง “การสื่อสาร” ไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นคำพูดเสมอไป

ประเด็น... “ความคืบหน้าฉีดวัคซีน” ต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพ เมื่อเริ่มฉีดเข็มแรกต้องฉีดเข็มที่ 2 ให้ร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเวลาที่เหมาะสม ตรงกันข้ามถ้าเข้าวัคซีนแล้วปรากฏว่า “ประชาชนไม่กล้าฉีด” อาจส่งผลวัคซีนหมดอายุก็ได้ เรื่องนี้ “รัฐบาล” ต้องสื่อสารให้ประชาชนเชื่อมั่น และวางแผนการฉีดกันดีๆ

และมีคำถามว่าการฉีดวัคซีนช้าหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับว่า “การรอต้องแลกกับต้นทุน” ส่วนต้นทุนแบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบแรก... ต้นทุนรักษาพยาบาล ถูกจ่ายออกไปทุกวันอย่างมหาศาล แบบที่สอง... ต้นทุนรอเปิดประเทศซึ่งประเทศไทยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว เช่นนี้ยิ่งปิดนานเท่าใดย่อมสูญเสียรายได้มากเท่านั้น

ตอนนี้สิ่งที่จะสามารถลดต้นทุนเพิ่มรายได้ อาจต้องพูดกันใน “เรื่องเปิดประเทศโดยเร็ว” แต่ก่อนอื่นนี่ “จังหวัดแหล่งท่องเที่ยว” ที่จะเปิดเหมือน “ประตูด่านหน้าเข้าประเทศ” ในการต้อนรับชาวต่างชาติ เช่น จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ ย่อมมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเป็นพาหะการระบาดใหม่ ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเร่งด่วนด้วย

สิ่งสำคัญคือการเปิดประเทศก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ “คนไทยหมุ่มมก” จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มิเช่นนั้น “ต่างชาติ” ก็ไม่กล้าเข้ามาดังเดิม เพราะตอนนี้เปิดประเทศเร็วเท่าใดย่อมได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น สุดท้ายนี้ในอนาคต “ประชากรทุกประเทศ” ต้องหวังพึ่งพาวัคซีนป้องกันนี้ตลอดไปแน่นอน

ย้ำว่า... วัคซีนป้องกันโควิด-19 หยุดการระบาดนี้ก็ต้องมีประสิทธิภาพปลอดภัย ทั้งถึง และทันเวลา เพื่อให้ผู้คนติดเชื้อ “เป็นพาหะ” เมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ติดเชื้อแล้วโอกาสแพร่สู่คนหนึ่งก็ลดลงเอง.

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ศบค.เคาะโซนสงกรานต์ไร้สีแดง

ลุ้นชุดใหญ่
สรุปสถานี
ผู้ว่าฯหายดี
ออกจากรพ.

ถก ศบค.ชุดเล็ก
“บิ๊กตู่” ♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้า ๑)

ศบค.เกาะ □ ต่อจากหน้า 1

นั่งหัวโต๊ะ เกาะพ่อนปรนสงกรานต์ “อนุทิน” เผยแบ่งโซนสี่ใหม่ไว้ “สี่แดง” จัด “กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร” ลงล็อก “สี่ส้ม” ดัน ศบค.ชุดใหญ่ ฟันธง “สาครน้ำ” ใต้หรือไม่ ระบุเรื่องข้ามเขต มี ผวจ.-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถอดชุด “ผวจ.สมุทรสาคร” ตั้งโต๊ะแถลงสื่อ ออกจาก รพ. กลับพักที่บ้าน ไม่ตื่นเต้น ครอบครัวยุให้กำลังใจใกล้ชิด ด้าน “คลังเตอร์ตลาดบางแค” ฟนพิษทำนุอาหารไข่แตก พบหญิงวัย ๕๒ ปี กลับจาก กทม. ติด “โควิด-19” รายแรก สธ.แจ้งอียิปต์ใหม่ไลน์ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ ยังไม่พบติดเชื้อเพิ่ม ไวรัสระยะ คร่าชีวิตพ่อเผ่าสมุทรสาครดับหลังป่วยติดเชื้อซ้ำเป็นมะเร็งปอด-มะเร็งไทรอยด์ ศบค. พบ ติดโรคเพิ่มอีก ๑๒ ราย

◆ โควิดคร่าพ่อเผ่าศพที่ 89

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” เผยแพร่รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๒ ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 27,494 ราย หายป่วยแล้ว 26,377 ราย อย่างไรก็ตาม วันนี้ มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ทำให้เสียชีวิตสะสม 89 ราย ผู้เสียชีวิตรายที่ 89 เป็นชายไทยอายุ ๕๕ ปี เป็นผู้ป่วยติดเชื้อด้วยโรคมะเร็งที่ไทรอยด์และมะเร็งปอด ระยะที่ 4 มีประวัติอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร โดยเมื่อวันที่ 8 มี.ค. ไปติดตามการรักษาโรคมะเร็งปอดที่ รพ.เอกชน ต่อมาวันที่ 15 มี.ค. เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย อากาศแย่ง วัดสัญญาณชีพไม่ได้และเสียชีวิตในวันเดียวกัน ทั้งนี้ แพทย์สงสัยจึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ”

◆ มติดีเชื่อเพิ่มอีก 92 ราย

ทั้งนี้ รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๒ รายวันนี้ แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๔ ราย สมุทรสาคร ๓๒ ราย พระนครศรีอยุธยา 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย นนทบุรี 1 ราย นครปฐม 4 ราย ราชบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย มุกดาหาร 1 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย และ กทม. 20 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่พบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 14 ราย ประกอบด้วย สมุทรสาคร 8 ราย เพชรบุรี 3 ราย ปทุมธานี 1 ราย นครปฐม 1 ราย และ กทม. 1 ราย โดยสรุป จ.สมุทรสาคร กลับมาพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 1 อีกครั้ง โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 40 ราย คิดเป็น 51.28% รองลงมาคือ กทม. 21 ราย คิดเป็น 26.92% และจังหวัดอื่น ๆ 17 ราย คิดเป็น 21.79% ส่วนรายงานผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักตัว 14 ราย ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 1 ราย ฟิลิปปินส์ 3 ราย สวีเดน 1 ราย ฟินแลนด์ 3 ราย เยอรมัน 1 ราย สหรัฐ อเมริกา 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย ตุรกี 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย และ เวียดนาม 1 ราย

◆ โทมัสไลน์ผู้ติดเชื้อศรีสะเกษ

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เจตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่า กลุ่มก้อนการระบาดย่านบางแค นอกจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนแล้วส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนโรคก็ยิ่งได้ไปตรวจในรพ. ด้วย สำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่ จ.ศรีสะเกษ 1 ราย และมุกดาหาร 1 ราย ซึ่งเป็นรายใหม่ ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดบางแค จากการสอบสวนพื้นที่ที่ศรีสะเกษเป็นหญิงอายุ 49 ปี เป็นผู้

ชายผู้ที่ตลาดวันเดอร์ ช่วงตี 2 ถึงเที่ยงวัน มีเพื่อนแฉงโลกันติดเชื้อ ทั้งนี้วันที่ 8 มี.ค. เดินทางพร้อมสามีด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปศรีสะเกษ ค้างกับลูกชาย 2 คน วันที่ 9-10 มี.ค. อยู่บ้านพัก รับประทานอาหารร่วมกับญาติบ้านติดกัน วันที่ 11 มี.ค. ไปซื้อวัสดุก่อสร้าง สวมหน้ากากพูดคุยกับพนักงาน แต่พนักงานไม่ได้สวมหน้ากาก และในวันเดียวกันทราบว่าเพื่อนที่ขายของแห่งข้างการติดเชื้อ วันที่ 12 มี.ค. อยู่บ้านพักกับสามีและลูก 2 คนวันที่ 13 มี.ค. เดินทางไปร้านวังหินวัดคูเพื่อเปลี่ยนสินค้าพร้อมสามี และบุตรชายคนเล็ก วันที่ 14 มี.ค. เจ็บคอ ปวดศีรษะ เวลา 10.30-11.30 น. เดินทางไป รพ.ศรีสะเกษ ตรวจหาเชื้อ พร้อมกับสามี บุตรชายคนเล็ก และเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยมีติดต่อกับห้องบัตรและคลินิกโรคทางเดินหายใจ วันที่ 15 มี.ค. ไปรับทำบุญ 100 วัน ของแม่สามี และร่วมรับประทานอาหารกับญาติของสามี แล้วไปที่ รพ.สต.ทุ่งสว่าง เพื่อขอตรวจเชื้อพบเจ้าหน้าที่ 2 คนโดย 2 คนนี้สวมหน้ากากตลอดเวลา ก่อนมีทีมเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างที่บ้านผู้ป่วย วันที่ 16 มี.ค. รายงานผลการตรวจยืนยันพบติดเชื้อ ส่วนสามีตรวจไม่พบเชื้อ รพ.ศรีสะเกษไปรับผู้ป่วยมาทำการรักษา ทั้งนี้ จากการสอบสวนโรคมียุติสัมผัสเสี่ยงสูง 23 คน เสียชีวิต 5 คน เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ ไม่พบว่ามีการติดเชื้อ จึงให้คำแนะนำกักตัวที่บ้าน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้า ๑)

◆ มุกดาหารเชื่อมโยงบางแค

สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อ 1 ราย ที่ จ.มุกดาหาร เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี อยู่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 4 มี.ค. เดินทางจากที่พัก อ.นิคมคำสร้อย ไปทำธุระที่ กรุงเทพฯ พร้อมสามี โดยรถยนต์ส่วนตัวและพักที่บ้าน เขตบางบอน อยู่กับสามี ต่อมาวันที่ 5 มี.ค. ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขต บางขุนเทียน วันที่ 6-7 มี.ค. พักที่บ้านเขตบาง บอน วันที่ 8 มี.ค. ไปตรวจสภาพรถที่พุทธ มณฑลสาย 4 กับสามี วันที่ 9 มี.ค. พักที่บ้าน เขตบางบอน วันที่ 10 มี.ค. ไปสักคิวให้ลูกค้า ที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในเขตบางคอแหลม วันที่ 11 มี.ค. ไปกับสามีเพื่อต่อทะเบียนรถ (Driveto) เขตบางขุนเทียน แล้วไปสักคิวให้ ลูกค้าที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในเขตบางคอ แหลม วันที่ 12 มี.ค. ไปห้างสรรพสินค้าแห่ง หนึ่งมาในเขตบางขุนเทียน วันที่ 13 มี.ค. ไปสัก คิวให้ลูกค้าที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในเขต บางคอแหลม วันที่ 14 มี.ค. ออกจากบ้านพัก เขตบางบอนโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสามี กลับบ้านที่มุกดาหาร ระหว่างเดินทางแวะเติม แก๊สที่ จ.สระบุรี นครราชสีมา อ.พล จ.ขอนแก่น ร้อยเอ็ด โดยแวะเข้าห้องน้ำในทุกจุดที่ เติมแก๊ส เมื่อถึงที่พัก อ.นิคมคำสร้อย ผู้ป่วย เริ่มมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย จมูกไม่ได้กลิ่น วัน ที่ 15 มี.ค. พักอยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยยังมีอาการเจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่น วันที่ 16 มี.ค. เข้ารับการ รักษาที่ รพ.นิคมคำสร้อย และเดินทางกลับบ้าน ก่อนไปเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และนำตัวอย่างส่งตรวจที่ รพ.มุกดาหาร วันที่ 17 มี.ค. ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ รพ.นิคมคำสร้อย รับผู้ป่วยส่งต่อรักษาที่ รพ.มุกดาหาร จากการ สอบสวนโรคพบกลุ่มเสี่ยงสูง 17 ราย มีทั้งพ่อ แม่ น้องสะใภ้ หลาน 2 คน แพทย์ที่ทำการตรวจ เกสัชกร เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ ผลออกมา 1 ราย เป็นลบที่เหลือ 16 ราย อยู่ระหว่างการ รอผล และสั่งให้มีการกักตัวอยู่ที่บ้าน

◆ “บิกตู”นำถก สบค.ชุดเล็ก

ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว. กลาโหม เป็นประธานประชุม สบค. ชุดเล็ก เพื่อพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการและแนว

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

ป่วยสะสมในไทย 27,494

รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
92	78	89

ผู้ป่วยที่รักษา-หายป่วย-เสียชีวิต

รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
1,028	26,377	1

ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก

ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม
121,813,138	2,692,621

ทางการจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ โดย นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวก่อนการประชุมว่า วันนี้มีมาตรการหรือ ถึงการลดระดับสีของจังหวัดต่าง ๆ และการ กระจายวัคซีน โดยจะเสนอแผนการกระจายให้ กับนายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งที่นายกฯ ระบุว่า ต้องฉีดให้ได้ 10 ล้านโดสต่อเดือนนั้น ไม่ใช่ การกักขังแต่เป็นการวางแผนของกระทรวง สาธารณสุข ส่วนการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ ที่นายกฯ ระบุว่า สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ต้อง ใส่หน้ากากกัน การจัดกิจกรรมไม่ขอให้มี การใกล้ชิดต้องเว้นระยะห่าง รวมทั้งการสาดน้ำก็ ไม่อยากให้มีสาดกันใกล้ ๆ ส่วนจะสาดน้ำได้หรือ ไม่ขอพิจารณาในที่ประชุมก่อน

◆ กทม.ฉีดเสียงสูง705ราย

นายชวนนท์ ศรีนาถ รองปลัด กทม. เปิด เผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนบริเวณตลาดบางแค กทม.ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยง ณ ตลาดศิริเกษมศูนย์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.-21 มี.ค. ซึ่งผลการฉีดวัคซีน เคลื่อนที่ในวันแรก (17 มี.ค.) มีผู้ลงทะเบียน ทั้งหมด 744 ราย ฉีดให้กับกลุ่มเสียงไปแล้ว 705 คนแบ่งเป็น คนไทย 258 คน ต่างต่าง 447 คน ในส่วนอีก 39 ราย ที่คัดกรองไม่ผ่านเนื่องจาก สภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน สำหรับหน่วย บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ดังกล่าวจะให้บริการฉีด วัคซีนให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดที่ผ่านการ คัดกรองว่ามีสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและ แรงงานต่างชาติประมาณ 6,000 คน ตั้งแต่ 17-21 มี.ค. ซึ่งในเบื้องต้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีน ได้วันละ 1,000 คน และสามารถเพิ่มเติมได้ใน กรณีที่มีคนมารับบริการจำนวนมากสำหรับผู้ที่ได้ รับการฉีดในรอบนี้จะฉีดเพิ่มที่ 2 อีกครั้งช่วงวัน ที่ 7-11 เม.ย.

◆ สงกรานต์แบ่งโซนใช้สีแดง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข กล่าวภายหลัง ประชุม สบค. ชุดเล็ก ว่า เป็นการรายงานผล ต่อนายกรัฐมนตรีส่วนการกระจายวัคซีนนายกรัฐมนตรีได้นำเข้ากรมควบคุมโรคต้องดำเนินการให้พร้อมในเรื่องของการให้บริการ เมื่อถ้าม ถึงความเป็นไปได้ที่เอกชนจะนำเข้าวัคซีน ส่วนมาตรการในช่วงสงกรานต์ ขอให้รอเกาะ มาตรการออกมาในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) โดย จะแบ่งเป็นกรณีชัดเจน ออกมาตรการในแต่ละ โซน พื้นที่สีแดงไม่มีแล้ว อย่างไรก็ตามพื้นที่ กรุงเทพฯ และสมุทรสาครนั้นเป็นสีส้ม ขอให้ ประชาชนนั้นเข้าใจ ส่วนการข้ามเขต ผวจ. ซึ่ง จะมีคณะกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้กำหนดกฎ เกณฑ์เพื่อให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ส่วนการจัด กิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่สีเขียว ก็ต้องขอรอ ดูว่าจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีพื้นที่ สีเขียวเพราะไม่ได้มีการห้ามคนเดินทางข้าม จังหวัดแต่ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อน วันนี้ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเมื่อวัคซีนมาทุกคนได้รับ วัคซีนทั้งหมดก็เอสปาร์ตได้แล้วขอให้ช่วยกัน ให้ความร่วมมือเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาที่ ว่าการติดเชื้อวันนี้สาธารณสุขมีประสบการณ์ เมื่อพบการกระจายเชื้อไปตรงไหนก็สามารถ ควบคุมได้ มีทั้งยาทั้งหมอบและวัคซีน มีกฎแฉ ดัง 3-4 ดอกแล้วก็น่าจะโอเค ขอให้ลดทอนนิด เดียว เชื่อว่าไม่ต้องถึงปีหน้าก็เป็นใหม่ประเทศไทยจะก้าวผ่านเหตุการณ์รุนแรงจากโควิดไปสู่ เศรษฐกิจที่รุ่งเรืองขึ้น

◆ แจง ตม.บางเขนติดโรค

พล.ต.ศ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบ.ช. ตม. ในฐานะโฆษก ตม. เปิดเผยถึงกรณีที่ มีข่าวลือลวดเคลื่อนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ว่ามี เจ้าหน้าที่ ตม. หอพักบางเขน ติดเชื้อโควิด-19 และมีบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในหอพักติดเชื อนั้น โดยยืนยันว่าผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มผู้ต้องกักที่ อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่พบรายงานมี เจ้าหน้าที่ติดเชื้อแต่อย่างใด โดยการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากตำรวจ ตม. ได้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้า ๑)

รับตัวผู้ต้องหาวางตัวเข้าดำเนินการคัดกรองในห้องแรกรับของห้องกักขังบางเขน และได้คัดกรองอย่างละเอียดตามระเบียบการควบคุมโรค กระทั่งพบผู้ติดเชื้อยืนยันผลเป็นบวกทั้ง 77 คนจึงรายงานผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับชั้น และแจ้งกรมควบคุมโรคเพื่อมาดำเนินการสอบสวนโรคทันที โดยผู้ต้องกักที่อยู่ในความควบคุมของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีทั้งหมด 1,๐15 คน แยกสถานที่ควบคุมเป็น 2 ส่วน โดยห้องกักบางเขน ถูกใช้เป็นสถานที่แรกรับ สำหรับตรวจคัดกรองโรคคนต่างชาติที่รับตัวมาจากสถานีตำรวจ,ด่าน คม. หรือส่วนราชการอื่น หากผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วจึงจะย้ายผู้ต้องกักมาที่ห้องกักสวนพลู เพื่อรอผลคัดกรองออกนอกประเทศ โดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้ขอให้ประชาชนและสังคมมั่นใจ

◆ ผบช.น.สั่ง13สน.รับวัคซีน

ที่ บช.น. พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกตรา ผบช.น. ออกหนังสือบันทึกข้อความกำชับให้ข้าราชการตำรวจสังกัด บช.น. ในพื้นที่ บก.น. 7 บก.น.8 และ บก.น.9 รวม 13 สน. ได้แก่ สน.บางมด สน.บางขุนเทียน สน.ท่าข้าม สน.แสมดำ สน.เทียนทะเล สน.เพชรเกษม สน.หลักสอง สน.ศาลาแดง สน.บางเสาธง สน.บางบอน สน.หนองแขม สน.หนองค้างพลู และสน.ภาษีเจริญ เดินทางไปฉีดวัคซีนภายในวันที่ 19 มี.ค.ตามที่สำนักงานอนามัยได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ โดยในส่วนของข้าราชการตำรวจ บช.น. 13 สน. สำนักงานอนามัยได้แจกจ่ายวัคซีนให้ เนื่องจากอยู่เขตพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ทั้งนี้พื้นที่รับผิดชอบ สน.ดังกล่าวส่วนใหญ่มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ จ.สมุทรสาครที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นจำนวนมากโดยสำนักงานอนามัยกำหนดให้ตำรวจทุกนายเดินทางไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 3 แห่ง ได้แก่ ที่ รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์สุขดิษฐ์ อูทิส หากล่วงเลยกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์รับวัคซีนจะส่งผลกระทบต่อการได้รับวัคซีนในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)รวมทั้งสำนักงานอนามัยจะดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้กับหน่วยอื่นที่มีความต้องการรับวัคซีนต่อไป

◆ เปิดให้ลงทะเบียนต่างด้าว

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่าสืบเนื่องจาก สคบ. ปรับลดระดับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร จากระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ควบคุมและผู้ว่า กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของนครต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรเทาวิกฤตประสคต จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตเปิดให้บริการลงทะเบียน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนที่ต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ในวันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 16.00-18.00 น. โดยกำหนดผู้รับบริการ(คิว) ไม่เกิน 30 ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

◆ ผวจ.สมุทรสาครไม่ตื่นตื่น

รพ.ศิริราช ออกกำหนดการแถลงข่าวในวันที่ 19 มี.ค. เวลา 10.00 น. เรื่องการอนุญาตให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร กลับไปพักที่บ้านพักได้ หลังเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 82 วัน นับตั้งแต่ตรวจพบการติดเชื้อเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 โดยการแถลงข่าวเบื้องต้นจะมี ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะแพทย์ ประกอบด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามานิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์และทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า จากการพูดคุยกันเรื่องการแถลงข่าวและการออกมาพบสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. ท่านผู้ว่าฯ ไม่ได้ตื่นตื่นอะไร พร้อมทั้งจะพบกับทุกคนโดยจะมีการแถลงข่าวพร้อมคณะแพทย์ที่ให้การรักษา และมีครอบครัวมาให้กำลังใจบ้าง ๆ ด้วย จากนั้น ผวจ.สมุทรสาคร จะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครและที่พื้นที่บ้านต่อไป

◆ ราชินีบนประกาศปิดด่วน

โรงเรียนราชินีบนออกประกาศเรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยระบุเนื้อหาว่า เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับทราบข่าวการติดเชื้อโควิด-19 ของสถาบันวัดวิชาแห่ง

หนึ่งจึงได้รับสำรวจนักเรียนของโรงเรียนราชินีบน พบว่ามีนักเรียนของโรงเรียนบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนี้ด้วย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและเพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครอง โรงเรียนราชินีบนจึงขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ หยุดเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ศุกร์ 19 มี.ค. เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ภายในบริเวณโรงเรียนและให้นักเรียนชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาสามารถเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค.

◆ สุพรรณฯเตรียมล้างตลาด

ที่ จ.สุพรรณบุรี นพ.วรศักดิ์ รุ่งเรือง สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชัยณรงค์ สุขขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ เข้าไปเพื่อตรวจหาเชื้อจากแม่ค้าและคนงานภายในตลาดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดบางแค สรุปมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28 ราย รักษาหายแล้ว 18 ราย ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 1 ราย ติดเชื้อจากเพื่อนที่มาจากตลาดบางแค จากการสอบสวนใหม่ใหม่พบว่าผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาที่ตลาดกลางมะม่วง โดยตลาดกลางมะม่วงแห่งนี้จะเป็นจุดรับซื้อมะม่วงจากชาวสวน ทั้งใน อ.ศรีประจันต์ และรับซื้อจากภาคเหนือ โดยจะตรวจทั้งพ่อค้าแม่ค้า และคนงานในตลาดกลางมะม่วง ทุกคนนอกจากนี้จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล้างตลาดกลางมะม่วงรวมทั้งตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ยังสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจเชิงรุกและเข้มงวดในการคัดกรองรวมทั้งทำความสะอาดตลาดสดต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน

◆ ปิดโรงเรียนในมุกดาหาร

ที่ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นกมส ผวจ.มุกดาหาร นพ.ประวีตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร แถลงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวม 1 ราย ว่ากรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นหญิงอายุ ๕2 ปี มีพ่อ แม่ ลูกหลาน และเป็นเจ้าหน้าที่ 4 คน ได้ตรวจโรคไปแล้ว 16 คน ผลออกมาแล้ว 1 คน เป็นอผลือ 15 คน รอดส่วนผู้สัมผัสทางอ้อมนิคมคำสร้อย มีมาตรการเข้มงวด โดยให้มีปิดโรงเรียนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงเรียนเด็กเล็กสั่งปิด ตลาดนัดที่มีมาตรการต่าง ๆ ทั้งนี้ในส่วนศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน ก็ได้ปิดการเรียนการสอนในวันนี้และปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ประกอบด้วย โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ โรงเรียนคำบัง โรงเรียนบ้านบาก โรงเรียนป่าแดงและโรงเรียนคำแสดพิทยาสรรค์.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๐

กรุงเทพฯบวงสรวงวันมวยไทยนายขนมต้ม

หนุนท่องเที่ยว-ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นายภานุ แอ้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงวันมวยไทยนายขนมต้ม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ศิวแทนมวยไทย และนักมวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมพิธี ที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสมทรง นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีเก่าของประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก อีกทั้งยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม

การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และยังเป็นส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และชาวต่างชาติ

นายภานุ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติได้อย่างมหาศาล ตลอดทั้งปี ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด พร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักค้างคืนในพื้นที่ให้มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง หลังจากคลี่คลายวิกฤติจากเชื้อไวรัสโควิด-19.



มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀...กลุ่มเสี่ยงสูง : ประชาชน
กลุ่มผู้ค้า และแรงงานในตลาด
ย่านบางแคที่ผ่านการคัดกรองว่ามี
ความเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงาน
ต่างชาติ เข้าคิวรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ที่หน่วยบริการฉีด
วัคซีนเคลื่อนที่ตลาดศิริเกษรถนนที่
เขตบางแค กรุงเทพฯ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀...คุมเข้ม : เจ้าหน้าที่
ตรวจเข้มประชาชนที่
เดินทางโดยรถไฟ สถานี
รถไฟชุมทางหาดใหญ่
จ.สงขลา ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
หลังพบผู้ติดเชื้อ
เดินทางกลับหาดใหญ่
ด้วยขบวนรถไฟ 171
กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

วัคซีนโควิดต้องมีเพียงพอ ‘บิกตู’ กำชับ หนุณภาคเอกชนช่วยจัดหา

แบ่งเบาภาระรบ.ได้มหศาล
กทม.ฉีดย่านบางแค705คน
ป่วยรายวัน92-ตายเพิ่ม1คน
เล็งลดวันกักตัวนักท่องเที่ยว

สพค.เผยไทยติดโควิดเพิ่มอีก 92 ราย
ตายอีก 1 ศพ เป็นชายวัย 65 ปี
ป่วยมะเร็งติดเตียงชาวสมุทรสาคร
สะสมรายที่ 89 พบเชื้อวันเดียว
เสียชีวิต “อนุทิน” ถกนายกฯ
ผ่อนคลายสงกรานต์ แบ่งเป็นโซนสี
แต่ละพื้นที่ ลดเหลือสี่สัปดาห์ เหตุ
ให้ข้ามจังหวัดได้ แต่ผวจ.ต้องตั้ง
▶▶▶ ต่อ : บิกตู - หน้า 10

มันคง ครงไป ตรงมา แหวนเหล็ก

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

บิกตู

กก.โรคติดต่อจังหวัดดูแล ส่วนแผนฉีดวัคซีนโควิดเดินทางให้คนไทยครบทั้งหมดก่อนถึงไฟเขียวให้เอกชนซื้อได้ แต่ไม่ขวางหากเจรจาเข้าเองแต่ต้องผ่านอย. ซีจีโนแวก ลอด 2 เข้าไทย 20 มี.ค. อาจเปิดฉีดนอกสถานพยาบาล ส่งปิดสถาบันกวดวิชาหลังพบนักเรียนป.4 ติดโควิด ทำ 2 โรงเรียนดังปิดเรียนด้วย เนื่องจากมีนักเรียนบางคนในโรงเรียนไปกวดวิชาในสถาบันดังกล่าวด้วย สั่งตำรวจ 13 สน. ติดจ.สมุทรสาครฉีดวัคซีนป้องกันติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 92 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 78 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 64 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 14 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รักษาหาย 38 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 27,494 ราย รักษาหายแล้ว 26,377 ราย เหลือรักษา 1,028 ราย เสียชีวิตสะสม 89 ราย ส่วนระลอกใหม่ติดเชื้อสะสม 23,257 ราย หายสะสม 22,200 ราย เสียชีวิตสะสม 29 ราย ภาพรวมติดเชื้อใน 11 จังหวัด ได้แก่สมุทรสาคร 40 ราย กทม. 21 ราย นครปฐม 5 ราย เพชรบุรี 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ และมุกดาหาร จังหวัดละ 1 ราย

ตายเพิ่มคนรายที่ 89 เป็นชายวัย 65

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 89 เป็นชายไทย อายุ 65 ปี เป็นผู้ป่วยติดเชื้อด้วยโรคมะเร็งที่โคนลิ้นและมะเร็งปอด ระยะที่ 4 อาศัยที่จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคมไปตรวจอาการโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลเอกชน ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม เข้ารักษาที่รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย ต่อมาอาการแยลง วัตถุประสงค์ยังไม่ได้ และเสียชีวิตวันเดียวกัน แพทย์ส่งส่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบยืนยันติดเชื้อ

อนุทินอกนายฯผ่อนคลายนโยบาย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังหารือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรพ.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า ถึงการออกมาตรการผ่อนปรนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ให้ออที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่วันที่ 19 มีนาคม จะมีมาตรการออกมาอย่างไร

ซีโคงสุดท้ายฉีดวัคซีนครบสามนัดได้

ถามต่อว่า หากจังหวัดใดเป็นพื้นที่สีเขียวจะจัดกิจกรรมได้มากถึงขั้นสามารถสามัคคีได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องฟังผลที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 19 มีนาคมก่อนว่าจะมีข้อคิดเห็นอย่างไร ขณะนี้ไม่มีพื้นที่สีเขียวป้อนอยู่แล้ว เนื่องจากเราไม่ได้ห้ามคนเดินทางข้ามจังหวัด ดังนั้น เราต้องยึดเรื่องความปลอดภัยของประชาชนไว้ก่อน ตอนนี้ถือว่าเข้าใกล้สุดท้าย เพราะเรามีวัคซีนโควิด-19 มา และทุกคนได้รับวัคซีนกันหมด คราวนี้ปีหน้าเราจะได้เฮออาปาร์ดีกันได้ ดังนั้น ร่วมมือเหมือนที่ผ่านมา เพราะขนาดปีที่แล้วไม่มีวัคซีน เราให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

โรระบบสร.แข็งตั้งเป้าปี'65 ได้ลดลง

“ประเทศไทยไม่มีติดเชื้อโควิด-19 นานถึง 6-7 เดือน แต่พอมีข่าวว่ามีวัคซีนมาและไทยมีผลจากการดูแลดี การ์ดก็เลยตกเชือกเข้ามา แคว้นนี้ถ้าเชื่อเข้ามาก็ไม่เป็นอะไร เพราะระบบสาธารณสุขของเรามีประสบการณ์มากขึ้นควบคุมได้ ไม่ว่าจะกระเซ็นกระสายไปทางไหน สามารถควบคุมได้ ดังนั้น เมื่อมีทั้งยา มีทั้งแพทย์ แล้วมีวัคซีนเข้ามาอีกถือว่าล็อกถูกแจ 3 ถึง 4 ชั้นแล้ว ก็น่าจะโอเค ขอให้ทุกคนกันคิดด้วย ไม่ต้องถึงปีหน้า (ปี 2565) ตั้งเป้าไว้เลยว่าปีใหม่นี้ต้องทำให้ดีกว่านี้ แล้วไทยจะได้ก้าวผ่านเหตุการณ์รุนแรงจากโควิด-19 ไปสู่ความมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองขึ้น กลับสู่ความเป็นปกติได้มากขึ้น” นายอนุทินกล่าว

20มี.ค.ซีโนแวกลดตม.มาฉีดคนกรพ.

นายอนุทินยังกล่าวถึง วัคซีนจากซีโนแวกลดต่อไป 8 แสนโดส ซึ่งจีนรับปากว่าจะส่งเข้ามาวันที่ 20 มีนาคม แต่ตอนนี้ยังไม่กล้ายืนยันว่าแน่นอน จนกว่าของจะส่งขึ้นเครื่องบิน ในลวดดังกล่าวเป็นไปได้ที่จะให้บริการฉีดนอกสถานพยาบาล แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมแพทย์ และมียา อุปกรณ์เหลือเพื่อความปลอดภัย ส่วนตัวจะเข้ารับวัคซีนเพิ่ม 2 วันที่ 22 มีนาคม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สวอปแล้วไม่พบเชื้อ แต่ยังไม่ได้ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน

ปิด'อก.'นำเข้าวัคซีนขายเอกชน

ส่วนกรณีมีรายงานข่าวว่า ขณะนี้มีรพ.เอกชนสั่งซื้อวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม (อก.) ซึ่งเป็นผู้แทนนำเข้าวัคซีนขณะนี้ โดยมีรพ.เอกชนบางแห่งออกมาระบุตัวเลขสั่งจองวัคซีนชัดเจน นายอนุทินกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ วันนี้ออกไม่ได้นำเข้ามาในฐานะอก. แต่นำเข้ามาโดยสั่งซื้อจากกรมควบคุมโรค ครอบครองที่ประชาชนยังได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง ก็ยังไม่สามารถขายต่อให้เอกชนได้ คนไทยต้องได้รับให้ครอบคลุมทั่วถึงก่อน เนื่องจากการสั่งซื้อของซีโนแวกเพื่อเข้ามาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างที่ยังรอวัคซีนของแอสตราเซนกาซึ่งเป็นวัคซีนหลัก ที่จะออกมาประมาณเดือนมิถุนายน และจะส่งเดือนละ 5-10 ล้านโดส

ม.ย.สำรวจซีโนแวกถ้าแอสตราฯสะดวก

“มีซีโนแวกเข้าเดียวที่ส่งได้ช่วงนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมได้ 2-5 ล้านโดส ซึ่งตอนนี้เรามีระดับอยู่ จึงต้องหามาฉีดให้กลุ่มเสี่ยง บุคลากรแพทย์ และตามจุดที่มีการระบาดเกิดขึ้น เช่น ที่บางแค เพื่อป้องกันการระบาดเวลาเหมาะสม แต่ในเดือนมิถุนายนอาจสั่งซื้อของซีโนแวกเข้ามาเพิ่มกันเพิ่มขึ้นหากแอสตราฯ มีปัญหาขจรระ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา” นายอนุทิน กล่าว

เปิดเอกชนเจรจาซื้อได้ยื่นอย.เลย

เมื่อถามต่อว่าแปลว่าเอกชนจะนำเข้าได้ต้องหลังเดือนมิถุนายนใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า หากเอกชนสามารถไปเจรจาหาซื้อได้ ก็มาขึ้นทะเบียนนำเข้ามาได้เลย แต่วันนี้ผู้ผลิตเขาไม่ขายให้เอกชนเขาต้องการให้รัฐบาลรับหน้ามาก่อน ซึ่งอก.ในสายจากผู้ผลิตคือ ตัวแทนภาครัฐ เหตุที่ไม่ขายให้เอกชน เพราะยังอยู่ในประกาศเลื่อนไปใช้วัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ความรับผิดชอบมีจำกัด จึงต้องขายให้รัฐบาล เพราะหากมีเหตุไม่พึงประสงค์ก็อยู่ภายใต้รัฐบาล อย่างไรก็ตาม หากการจัดหาวัคซีนกระจายให้กับประชาชนได้เพียงพอแล้ว และถ้าเอกชนยังต้องการอยู่สามารถสั่งซื้อจากอก.ได้ แต่หากเกิดผลอะไรขึ้นต้องไม่เรียกร้องอะไรจากองค์การเภสัชฯ แบบนี้ยอมรับหรือไม่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

บิกตู

แอสตรา1ขาดฉีดได้มากถึง12เข็ม
นายอนุทินกล่าวด้วยว่า สำหรับวัคซีนแอสตรา1 ตามมาตรฐาน 1 ขวด ฉีดได้ประมาณ 10 เข็ม แต่ใส่ตัววัคซีนมากเกินไปแล้ว

ใน 1 ขวด มี 6.5 มิลลิกรัม ซึ่งที่เหลืออยู่นั้น หากดำเนินการโดยคนที่ชำนาญจะฉีดได้ถึง 12 เข็ม เช่นวันที่ฉีดให้นายกรัฐมนตรีในขวดเดียวกันสามารถฉีดได้ถึง 12 เข็ม ดมมองว่าหากการฉีดวัคซีนของแอสตรา1 จากนี้ไป นอกจากจะไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคือ 10 เข็ม แล้วหากพยายามฉีดได้ถึง 11-12 เข็ม ก็จะเพิ่มจำนวนผู้ได้รับวัคซีนมากขึ้น

กทม.รับวัคซีน705หน้ามีด13คน

ด้านนายชวรินทร์ ศิริภาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในส่วนกทม.ว่า หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อนบริเวณตลาดบางแค กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควบคุมการระบาดที่ตลาดศิริเกษมสุนนท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-21 มีนาคม ซึ่งผลฉีดวัคซีนเคลื่อนที่วันแรก 17 มีนาคม มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 744 ราย ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 705 คน เป็นคนไทย 258 คน ต่างต่าง 447 คน อีก 39 รายที่คัดกรองไม่ผ่าน เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน เช่น ความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 13 ราย เช่น หน้ามีด เวียนหัว แต่มีอาการปกติหลังได้พัก 30 นาที สำหรับผู้ที่ฉีดรอบนี้จะฉีดเข็มที่ 2 ช่วงวันที่ 7-11 เมษายน

บข.น.กำชับ13สน.ฉีดวัคซีนโควิด

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ภักดิ์ พงษ์เกตุรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบข.น.) ออกหนังสือบันทึกข้อความกำชับตำรวจสังกัด บข.น.พื้นที่ บก.น.7 บก.น.8 และบก.น.9 จำนวน 13 สน. ประกอบด้วย สน.บางมด สน.บางขุนเทียน สน.ท่าข้าม สน.สามเสน สน.เต็ญทะเล สน.เพชรเกษม สน.หลักสอง สน.ศาลาแดง สน.บางเสาชิง สน.บางบอน สน.หนองแขม สน.หนองค้างพลู และ สน.ภาษีเจริญ ไปฉีดวัคซีนภายในวันที่ 19 มีนาคม โดยในส่วนตำรวจบข.น.13 สน.สำนักงานอนามัยแจกจ่ายวัคซีนให้ เนื่องจากอยู่เขตพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ทั้งนี้ พื้นที่รับผิดชอบ สน.ดังกล่าวส่วนใหญ่มีพื้นที่ติดกับ จ.สมุทรสาคร ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยสำนักงานอนามัยกำหนดให้ตำรวจทุกนายไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน รพ.ราชพิพัฒน์ และรพ.หลวงพ่อกวีสักดิ์ ชูตินโร อุทิศ หากเลยกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์รับวัคซีน จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รวมทั้งสำนักงานอนามัยจะจัดสรรวัคซีนให้หน่วยอื่นที่ต้องการรับวัคซีนต่อไป

เอกชนซื้อฉีดให้แรงงาน5หมื่นคน

มีความเห็นจากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า สอท.จะหารือกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัด ในการเป็นผู้แทนภาคอุตสาหกรรมไทยขออนุญาตรัฐบาลให้เอกชนนำเข้าวัคซีนจากจีนแวกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) แล้ว ผ่านออกให้แรงงานภาคอุตสาหกรรม

มากกว่า 51,000 ราย จาก 109 บริษัท ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ภาครัฐเตรียมให้ภายในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ เนื่องจากเอกชนประเมินการระบาดแล้วจะซัดเชื้อถึงปลายปี แต่การฉีดวัคซีนของภาครัฐล่าช้าเกินไป ผู้ประกอบการกว่า 80% จึงแสดงความพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขอฉีดวัคซีนซิโนแวคให้แรงงานแต่ละสถานประกอบการเองโคละ 1,000 บาท คนละ 2 โดส โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและสมุทรสาคร ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐและช่วยให้การฉีดวัคซีนเร็วขึ้นแต่อยากเสนอรัฐบาลขอค่าใช้จ่ายส่วนที่ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลได้ 2 เท่า

กระจาย2จว.หวังฟื้นเชื่อมั่น

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สอท.จะเปิดรับความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เฟส 2 จากสถานประกอบการต่อไปวันที่ 31 มีนาคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวเข้ามาดำเนินการทางเศรษฐกิจในไทยมากขึ้น นอกจากนี้ สอท.มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ให้รัฐดำเนินมาตรการฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังฉีดวัคซีนโควิดตามแผนให้ประชาชนแล้ว รุ่งแก้ปัญหาเชิงตั้งแหล่งเงินกู้ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนผู้คอนเทนเนอร์เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก

ร.กวดวิชาปิดรวันพบ.4ป่วย

ด้านความคืบหน้าสถานการณ์ระบาดในหลายพื้นที่ วันเดียวกันนี้ มีรายงานว่า โรงเรียนกวดวิชา นันทจริย แจ้งผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กว่า โรงเรียนรับแจ้งจากสาธารณสุขว่ามีนักเรียนชั้น ป.4 ที่มาเรียนในรอบวันเสาร์-ดิถีใหม่ (ในซอย) ห้อง 5 ชั้น 3 ติดโควิด-19 จากในครอบครัว สาธารณสุขแจ้งว่าเพิ่งทราบผลตรวจ โดยนักเรียนแจ้งว่าเดินไปเข้าห้องน้ำเท่านั้น นักเรียนที่เรียนในห้องดังกล่าวและครูผู้สอนต้องกักตัว 14 วัน ถือเป็นผู้เสี่ยงสูงอาจารย์ผู้สอนไปตรวจคัดกรองวันนั้น แต่แพทย์แจ้งว่ายังไม่สามารถตรวจได้หรือระยะพักตัว 5-7 วัน ส่วนนักเรียนในชั้นอื่นสาธารณสุขแจ้งว่าไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และสังเกตอาการตัวเอง ส่วนสถานที่กวดวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าทำความสะอาดแล้ว และโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน 3 วัน

ราชินีบน-เซนต์ฟรังซิสปิดเรียน

วันเดียวกัน โรงเรียนราชินีบน ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษว่า เนื่องจากโรงเรียนทราบข่าวติดเชื้อโควิด-19 ของสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง จึงสำรวจนักเรียนของโรงเรียน พบนักเรียนบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนั้นด้วย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและเพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครอง โรงเรียนราชินีบนจึงขอปิดสถานศึกษาหยุดเรียนทุกระดับชั้นวันที่ 19 มีนาคม เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ และเปิดเรียนตามปกติวันที่ 22 มีนาคม พร้อมกันนี้ ในส่วนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ออกประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากทางโรงเรียนทราบว่ามีนักเรียนระดับประถมศึกษาบางคนไปเรียนที่สถาบันกวดวิชาแห่งนั้นด้วย จึงให้หยุดเรียนถึงวันที่ 19 มีนาคม ทำความสะอาดเช่นกัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ไต้หวันฉีดวัคซีนโควิดจันทร์นี้
'บราซิล'ป่วยวันเดียว 9หมื่นคน**
“สหภาพยุโรป” ชูจำกัดส่งออกวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 หากไม่ได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียม ไต้หวันเสร็จสิ้นการตรวจสอบ วัคซีนลอตแรกของแอสตราเซนเนกาแล้ว คาดเริ่มฉีดให้ประชาชน วันจันทร์นี้ ขณะที่“โมเดอร์นา” ▶▶ ต่อ : ไต้หวัน -หน้า 11

มั่นคง ครบไป ตรงมา แห้วเหหัว

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

ไต้หวัน

ทดลองวัคซีน ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ด้าน “บราซิล” ยังหนัก ยอดป่วยพุ่ง วันเดียว ทะลุ 9 หมื่นราย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ออสเตรเลีย ฟอน แคร่ ไคเอิน ประธานคณะกรรมการยุโรป (EC) กล่าวเตือนว่า สหภาพยุโรป (EU) อาจจำกัดการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ไปยังประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูง พร้อมย้ำถึงความจำเป็นในการส่งออกวัคซีนในปริมาณที่เหมาะสม โดยในปัจจุบันสหภาพยุโรปเผชิญการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ขณะที่ มีประชากรรับวัคซีนแล้วไม่ถึง 1 ใน 10 ของ

ประชากรรวม

“เรากำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษ ดิฉันจะไม่ตัดทางเลือกไหนทิ้งนั้น เพราะเราต้องทำให้มั่นใจว่าชาวยุโรปจะได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด” ฟอน แคร่ ไคเอิน กล่าวระหว่างงานแถลงข่าว และระบุต่อไปว่า สหภาพยุโรปส่งออกวัคซีนราว 41 ล้านโดสไปยัง 33 ประเทศ และภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พร้อมกล่าวหาว่า แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) บริษัทเภสัชภัณฑ์ข้ามชาติของสหราชอาณาจักร ผลิตและจัดส่งวัคซีนมาให้ยุโรปน้อยกว่ากำหนดจาก 180 ล้านโดส เหลือเพียง 70 ล้านโดส

ทั้งนี้ ฟอน แคร่ ไคเอิน ได้รับความกดดันหนักประเด็นการจัดการฉีดวัคซีน โดยเกิดความขัดแย้งหลายครั้งระหว่างสหภาพยุโรปและแอสตราเซนเนกา ในประเด็นการจัดส่งวัคซีน ทำให้ครั้งหนึ่ง สหภาพยุโรปขู่ยกเลิกข้อตกลงเบริกซิทกับสหราชอาณาจักรกรณีชายแดนไอร์แลนด์ หลังแอสตราเซนเนกา ระบุว่า จะจัดส่งวัคซีนให้ในปริมาณที่น้อยกว่าข้อตกลง

ขณะที่นายแมตต์ แชนค็อก รมว. สาธารณสุขของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า รัฐบาลในกรุงลอนดอน มีความชอบธรรมตามกฎหมาย ต่อวัคซีนของแอสตราเซนเนกา/ออกซฟอร์ด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อการวิจัยและการผลิต รัฐบาลสหราชอาณาจักรลงนามในข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการสั่งซื้อวัคซีนของแอสตราเซนเนกา/ออกซฟอร์ด จำนวน 100 ล้านโดส เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้ใช้วัคซีนของสหราชอาณาจักร ที่ลงทุนโดยสหราชอาณาจักร และจัดส่งโดยสหราชอาณาจักร

ทางด้าน ไต้หวันได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลอตแรกจำนวน 117,000 โดสของแอสตราเซนเนกาในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้นำมาฉีดให้แก่ประชาชน นายเฉิน สือจง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน แถลงว่า หน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาของไต้หวันได้ตรวจสอบวัคซีนที่ได้รับมาจากโรงงานในเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงราว 60,000 คนอย่างรวดเร็วที่สุดในวันจันทร์นี้ โดยเน้นไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นลำดับแรก

โมเดอร์นา (Moderna) ผู้ผลิตยาสัญชาติอเมริกัน ระบุว่า บริษัทฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นเด็กกลุ่มแรกแล้ว โดยการศึกษาระยะ 2/3 หรือ คีดีโอฟ (Kid-COVE) จะเปิดรับเด็กอายุ 6 เดือนจนถึงไม่เกิน 12 ปี ในสหรัฐฯ และแคนาดา ร่วมการทดลองราว 6,750 คน การทดลองนี้จะประเมินความปลอดภัย ความทนต่อวัคซีน ผลข้างเคียง (reactogenicity) และประสิทธิภาพของวัคซีน เอ็มอาร์เอ็นเอ-1273 (mRNA-1273) ทั้ง 2 โดสของโมเดอร์นา ซึ่งฉีดห่างกัน 28 วัน

กระทรวงสาธารณสุขของบราซิล รายงานว่า มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 90,303 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมง ทำให้ยอดผู้ป่วยในประเทศสะสมอยู่ที่ 11,693,838 ราย ขณะเดียวกัน มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 2,648 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตรวมอยู่ที่ 284,775 ราย ปัจจุบันบราซิลมีอัตราผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 5,565 ราย และอัตราผู้ป่วยเสียชีวิต 136 ราย ต่อประชากร 100,000 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



ไม่เชื่อโควิด : ภาพจากเฟรมของนายจอห์น มากูฟูตี ประธานาธิบดีแห่งแทนซาเนีย ที่มักจะออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 บ่อยครั้ง ล่าสุด มีรายงานว่าเขาถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ด้วยวัย ๘1 ปี คาดว่าอาจมาจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยประธานาธิบดีมากูฟูตีไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานานกว่า 2 สัปดาห์

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



ถึงคิว'ตำรวจ' - เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.น.7 บก.น.8 และ บก.น.9 จำนวน 13 คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ทอยยเดินทางมาฉีดวัคซีน โดยสำนักงานอนามัยกำหนดให้ตำรวจทุกคนไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนได้ 3 แห่ง คือที่ รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน รพ.ราชพิพัฒน์ และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

'อนุทิน' เบรกเอกชนซื้อวัคซีน
เข็มซื้อซิโนแวคอีกรับฉุกเงิน

'อนุทิน' เผย 'บิ๊กตู่' กำชับเร่งฉีด
วัคซีนให้ประชาชน เข็ม 'ซิโนแวค'
8 แสนโดส มาถึง 20 มี.ค.
(อ่านต่อหน้า 7)

\

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ (ต่อหน้า ๑)

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย รวมสะสม 27,494 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 26,377 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,028 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่ 1 ราย สะสม 89 ราย

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตรายที่ 89 ชายไทย อายุ 65 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคมะเร็งที่โคนลิ้นและ มะเร็งปอด ระยะที่ 4 อาศัยที่ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ไปติดตามอาการโรคมะเร็งปอดที่ รพ.เอกชน ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย ต่อมาอาการแยลงและเสียชีวิตแพทย์สงสัยจึงส่งตรวจหาเชื้อโควิด ผลพบยืนยันติดเชื้อ

'อนุทิน' แยมซีโนแควมาอีก 20 มี.ค.

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าว ว่า วัคซีนป้องกันโควิดจากซีโนแควมล็อตต่อไป 800,000 โดส ทางประเทศจีนรับปากว่าจะส่งเข้ามาวันที่ 20 มีนาคมนี้ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนนอกสถานพยาบาล แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทีมแพทย์ มีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ตนได้สัปดาห์เชื้อโควิด ผลไม่พบการติดเชื้อ แต่ยังไม่ได้เจาะเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค

"สำหรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกาตามมาตรฐาน 1 ขวด จะฉีดได้ประมาณ 10 ซีซี แต่ตัววัคซีนใส่มาเกินอยู่แล้วใน 1 ขวด มี 6.5 มิลลิลิตร ส่วนที่เหลืออยู่นั้นหากดำเนินการโดยคนที่มีความชำนาญจะสามารถฉีดได้ถึง 12 ซีซี เช่น วันที่ฉีดให้กับนายกฯในขวดเดียวกันนั้นสามารถฉีดได้ถึง 12 ซีซี ดังนั้น การฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาไปนอกจากจะต่ำกว่ามาตรฐานคือ 10 ซีซีแล้วหากพยายามฉีดได้ถึง 11-12 ซีซี ก็จะเพิ่มจำนวนผู้ได้รับวัคซีนมากขึ้น" นายอนุทินกล่าว

เบรกเอกชนซื้อวัคซีนจากอก.

ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีมีรายงานข่าวว่า ขณะนี้ไม่มีโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน สั่งซื้อวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม (อก.) ซึ่งเป็นผู้แทนนำเข้าวัคซีนในขณะนี้ นายอนุทินกล่าวว่า อก.นำวัคซีนเข้ามาภายใต้คำสั่งซื้อจากกรมควบคุมโรค ฉะนั้นตราใบที่ประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ก็จะไม่มีการปล่อยให้เอกชน

เมื่อถามถึงกลไกที่ภาคเอกชนจะไปขอซื้อวัคซีนจาก อก. นายอนุทินกล่าวว่า คนไทยต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมก่อน เราซื้อวัคซีนจากซีโนแควมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะวัคซีนหลักของเราคือแอสตราเซนเนกา ที่สามารถนำมาฉีดให้ประชาชนได้ในเดือน มิถุนายน ฉะนั้นวัคซีนซีโนแควมาเราซื้อได้ตั้งแต่แค่ 2-5 ล้านโดส เพื่อใช้ใน ช่วงนี้จนถึงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นเราจะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตรา เดือนละ 5-10 ล้านโดส

ให้รอดิตประช.ครบคลุมก่อน

"ขณะนี้วัคซีนซีโนแควมที่ฉีดได้สามารถส่งมาในช่วงนี้ถึงเดือนพฤษภาคมได้ จากเดิมเราจะนำวัคซีนซีโนแควมาฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันก่อนจะไปฉีดวัคซีนแอสตราในเดือนมิถุนายน แต่ในวันที่มีการระบาดขึ้นมา เช่น บางแค ระบาดเป็นหย่อมๆ เราก็เอาวัคซีนที่มีอยู่มาฉีดก่อนเพื่อป้องกันการระบาด เดือนมิถุนายนเราอาจซื้อซีโนแควมเพื่อกันเหนียวให้หากมีผู้ป่วยรุนแรงจากแอสตรา แต่เชื่อว่าไม่มีปัญหา" นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า แต่หากภาคเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนได้ ก็ขอให้เข้ามาขึ้นทะเบียนได้ทันที ตนจะไปเร่งกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้บริษัทผลิตวัคซีนส่วนใหญ่มีเงื่อนไขในการจำหน่ายวัคซีนเพราะเป็นการใช้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จึงต้องขายให้กับรัฐบาล เพราะหากมีเหตุไม่พึงประสงค์ก็จะอยู่ภายใต้รัฐบาล อย่างไรก็ตาม หากประชาชนฉีดวัคซีนครบคลุมจำนวนมากแล้ว และเอกชนมาเจรจา ก็ให้เปิดออเดอร์นำเข้ามา วัคซีน ก็ยอมรับได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นการนำเข้าตามสิทธิ หากฉีดแล้วมีอันตรายขึ้นมา ก็ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายจาก อก.ได้ แบบนี้ยอมรับหรือไม่

เผย'บิกตู' กำชับเร่งฉีดวัคซีน

นายอนุทินให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดเล็ก ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่าเป็นการสรุปให้นายกฯฟังก่อนจะประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 19 มีนาคม โดย พล.อ.ประยุทธ์กำชับเรื่องวัคซีนว่าต้องดำเนินการให้พร้อมในการฉีดวัคซีนกับประชาชน ต้องรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย

"ยืนยันว่าวัคซีนของเราเพียงพอ วันนี้น้ำหนักเราไม่มีคำว่าขาดแคลนวัคซีนแล้วเพราะเราซื้อจากบริษัทซีโนแควมาช่วงนี้ และอีก 2-3 เดือนทางบริษัทแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศไทยก็จะทยอยออกมาเดือนละ 10 ล้านโดส ซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะพยายามฉีดในวงกว้างให้ได้มากที่สุด" นายอนุทินกล่าว

ยังไม่ปิดทางเอกชนซื้อวัคซีน

ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า อย.ให้ รพ.เอกชนรับวัคซีนเข้ามาฉีดให้ประชาชนเพื่อเป็นทางเลือก นายอนุทินกล่าวว่า ก็เป็นไปได้ แต่ในส่วนของรัฐต้องกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง ส่วนผู้ที่สามารถจัดหาวัคซีนได้ด้วยตัวเอง กระทรวงสาธารณสุขก็จะร่วมจะห้องคักอาหารและยา (อย.) อำนาจความสะดวกเรื่อง การขึ้นทะเบียนให้รวดเร็วที่สุด แต่ขอบอกว่

โควิด

ไทยติดโควิด 92 ราย-ดับอีก 1

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) รายงานผ่านเฟซบุ๊ก ว่า วันเดียวกันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 92 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 64 ราย พบในกรุงเทพฯ 20 ราย สมุทรสาคร 32 ราย นครปฐม 4 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย และพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ มุกดาหาร จังหวัดละ 1 ราย. ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 14 ราย พบในกรุงเทพฯ 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย สมุทรสาคร 8 ราย เพชรบุรี 3 ราย นครปฐม 1 ราย และ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ (ต่อหน้า ๑)

ทุกบริษัทที่ผลิตวัคซีนที่ติดต่อกันมา ทุกเจ้าออก
ว่าอยากขายให้กับรัฐบาล ไม่ขายให้เอกชน เพราะ
ฉะนั้นถ้าเอกชนสามารถไปเจรจาและให้เขาขาย
ได้ เขายินดีอยู่แล้ว จำคำพูดตนไว้เลย ยิ่งเอกชนที่
ไปรับวัคซีนด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองก็ถือเป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระรัฐอย่างมหาศาลเลย ทำไมเรา
จะไม่สนับสนุน

เมื่อถามว่าวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์มา
จะมาเมื่อไหร่ นายอนุทินกล่าวว่า 2 ยี่ห้อนี้ยังไม่
เข้ามา แต่เราบอกให้เขามาขึ้นทะเบียน เมื่อถาม
ย้ำว่า วัคซีน 2 ชนิดนี้ติดปัญหาอะไรทำไมถึงยังไม่
เข้ามา นายอนุทินกล่าวว่า เขามาขึ้นทะเบียน
แต่เขายังอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เขาก็
อยากให้เป็นคู่สัญญาด้วยเขา เพื่อมีอะไร
เกิดขึ้นเขาจะได้บอกว่าเป็นการตัดสินใจของรัฐ
เขาดังนั้นยอมมาขึ้นทะเบียนขายให้เอกชนเสียที่
แต่ตอนนั้นเขาคงจะขึ้นมาแล้ว เพราะรัฐบาลเขา
แล้ว เรามีวัคซีนจำนวนเพียงพอแล้วที่จะดูแล
ประชาชน เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องห่วงว่ารัฐจะ
ซื้อจำนวนมาก ฉะนั้นพยายามไปขายประชาชน
ทั่วไปหรือภาคเอกชน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง
มาตรการผ่อนคลายเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์
ว่า ต้องหารือที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 19
มีนาคมนี้

ฉีดวัคซีน'บางแค'แล้ว705คน

นพ.ชวนนท์ ศรีนาท รองปลัด กทม. กล่าวว่า
จากการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อนบริเวณ
ตลาดบางแค จึงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีด
วัคซีนเชิงรุกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ตลาด
สิริเศรษฐนท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17-21
มีนาคม ซึ่งผลการฉีดวัคซีนวันแรก มีผู้ลง
ทะเบียน 744 ราย ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว
705 คน เป็นคนไทย 258 คน ต่างต่าง 447
คน ส่วนอีก 39 รายสภาพร่างกายไม่พร้อม
รับวัคซีน เช่น มีความดันโลหิตสูง ส่วนผู้ที่รับ
วัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 13 ราย เช่น หน้า
มืด เวียนศีรษะ แต่ทุกรายมีอาการปกติหลังได้
พัก 30 นาที

"หน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ดังกล่าวจะ
ให้บริการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองว่ามี
สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ
ประมาณ 6,000 คน ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม
เบื้องต้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ
1,000 คน สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดในรอบนี้
จะฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งช่วงวันที่ 7-11 เมษายน"
นพ.ชวนนท์กล่าว

สั่งตำรวจ13สน.เร่งฉีดวัคซีน

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.ภักดิ์พงษ์ พงศ์
เกตุรา ผบ.ชน. ออกหนังสือบันทึกข้อความ
กำชับให้ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ บก.น.7
บก.น.8 และ บก.น.9 จำนวน 13 สน. ประกอบ

ด้วย สน.บางมด สน.บางขุนเทียน สน.ท่าข้าม
สน.แสงคำ สน.เทียนทะเล สน.เพชรเกษม
สน.หลักสอง สน.ศาลาแดง สน.บางเสาธง
สน.บางบอน สน.หนองแขม สน.หนองค้างพลู
และ สน.ภาษีเจริญ ไปฉีดวัคซีนภายในวันที่
19 มีนาคม เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบ สน.
ดังกล่าวส่วนใหญ่มีอาณาเขตติดกับพื้นที่
จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ สำนักงานอนามัยแจกจ่ายวัคซีนให้
เนื่องจากอยู่เขตพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสสัมผัส
ผู้ป่วย โดยกำหนดให้ตำรวจทุกนายเดินทาง
ไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 3 แห่ง ได้แก่
รพ.ผู้สูงอายุ บางขุนเทียน รพ.ราชพิพัฒน์
และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อูทิศ หาก
ล่วงเลยกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์รับวัคซีน
จึงส่งผลกระทบต่อการใช้รับวัคซีนในภาพรวม
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รวมทั้ง
สำนักงานอนามัยจะจัดสรรวัคซีนให้กับหน่วย
อื่นที่มีความต้องการรับวัคซีนต่อไป

แจงหญิง'ศรีสะเกษ'ติดโควิด

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เวศตสรร
นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อ
โควิดที่ จ.ศรีสะเกษ 1 ราย และ จ.มุกดาหาร 1 ราย
ที่เชื่อมโยงกับตลาดบางแค กทม.นั้น สำหรับ
ผู้ติดเชื้อใน จ.ศรีสะเกษ เป็นรายแรกของจังหวัด
เพศหญิง อายุ 49 ปี อาชีพค้าผักที่ตลาดวันเดอร์
เขตบางแค อาศัยอยู่กับสามี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
เดินทางจาก กทม. พร้อมสามีด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ไป จ.ศรีสะเกษ พักค้างคืนกับลูกชาย 2 คน วันที่
10 มีนาคม ไปซื้อวัสดุก่อสร้างกับสามี วันที่ 11
มีนาคม ทราบข่าวว่าเพื่อนแฉกซ์ข้างๆ ติดเชื้อ
โควิด วันที่ 14 มีนาคม เริ่มมีอาการเจ็บคอ ปวด
ศีรษะ จึงไป รพ.ศรีสะเกษ พร้อมกับสามี บุตร
ชายคนเล็กและเพื่อนบ้าน

นพ.เวศตสรรกล่าวว่า วันที่ 15 มีนาคม
ร่วมงานทำบุญ 100 วันแม่สามี จากนั้นไป
ยัง รพ.สต.ทุ่งสว่าง เพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิด
กระทั่งวันที่ 16 มีนาคม รายงานยืนยันจากร
รพ.ศรีสะเกษ พบเชื้อ ส่วนสามีไม่พบเชื้อ
จึงไปรับผู้ป่วยมารักษา มีผู้เสี่ยงสูง 23 ราย
เสี่ยงต่ำ 5 ราย ตรวจทั้งหมดแล้วไม่พบติดเชื้อ
ให้กักตัวที่บ้าน

เปิดใหม่ไลน์หญิงมุกดาหาร

นพ.เวศตสรรกล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อที่
จ.มุกดาหาร เป็นหญิงอายุ 52 ปี วันที่ 4 มีนาคม
เดินทางจากที่พัก อ.นิคมคำสร้อย ทำธุระที่ กทม.
พร้อมสามีโดยรถยนต์ส่วนตัว พักที่บ้านเขต
บางบอน กทม. วันที่ 5 มีนาคม ไปห้างสรรพ
สินค้าแห่งหนึ่งในเขตบางขุนเทียน วันที่ 10
มีนาคม ไปสักคิวให้ลูกค้ำที่ร้านเสริมสวยในเขต
บางคอแหลม วันที่ 11 มีนาคม ไปกับสามีเพื่อ
ต่อทะเบียนรถเขตบางขุนเทียน และไปสักคิว

ให้ลูกค้ำที่ร้านเสริมสวย เขตบางคอแหลม วันที่
12 มีนาคม ไปห้างสรรพสินค้าเขตบางขุนเทียน
วันที่ 13 มีนาคม ไปสักคิวให้ลูกค้ำที่ร้าน
เสริมสวยแห่งหนึ่งในเขตบางคอแหลม

นพ.เวศตสรรกล่าวว่า วันที่ 14 มีนาคม เดินทาง
ออกจากบ้านพักเขตบางบอน โดยรถยนต์
ส่วนตัวพร้อมกับสามี ระหว่างเดินทางแวะเติม
แก๊สที่ จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น
จ.ร้อยเอ็ด โดยแวะเข้าห้องน้ำในทุกจุดที่เติม
แก๊ส เมื่อถึงที่พัก อ.นิคมคำสร้อย ผู้ป่วยเริ่มมี
อาการเจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น วันที่ 16 มีนาคม
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามีเป็นคนขับ
ไป รพ.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 มีนาคม ผล
ตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด รับผู้ป่วยส่งรักษาที่
รพ.มุกดาหาร พบกลุ่มเสี่ยงสูง 17 ราย ผลออก
มา 1 ราย เป็นลบที่เหลือ 16 ราย อยู่ระหว่างการ
รอผล ส่งให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน

"เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่าผู้ติดเชื้อเดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยงใน กทม. ช่วงเวลาที่อยู่
กทม. และเดินทางมีการสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา แสดงว่าจุดที่มีการสัมผัสมีการ
รับเชื้ออยู่พอสมควรจึงทำให้เกิดการติดเชื้อ"
นพ.เวศตสรรกล่าว

ฉีดวัคซีนแล้ว5.8หมื่นโดส

นพ.เวศตสรรกล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้า
ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จาก
เป้าหมายเข็มแรกอยู่ที่ 92,600 โดส ตอนนี้
ฉีดไปแล้ว 58,024 โดส ถือว่าก้าวหน้าโดยลำดับ
ทั้งนี้ ในวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนของซีโนแวค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ดังนั้น เข็มที่ 2 จึงนัดหมาย
หลังจากนั้น 21 วัน

นพ.เวศตสรรกล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีน
ของแอสตราเซนเนกาที่เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 16
มีนาคม ส่วนอื่นๆ เพิ่งกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ
ยังไม่ได้มีรายงานการฉีดวัคซีนของแอสตรา
รายงานเพิ่มเติมเข้ามาแต่อย่างใด

แห่งสมัครร่วมวิจัยภูมิต้านวัคซีน

ศ.นพ.ยง กุวัชรานนท์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาจุล
วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัส
วิทยาคลินิก ต้องการศึกษาระดับภูมิต้านทานที่
เกิดขึ้น และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนทั้ง
ของซีโนแวคและแอสตราเซนเนกาที่กำลังใช้ใน
ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และสภาวิจัยแห่งชาติ ในการ
ให้วัคซีนและทุนตรวจภูมิต้านทานและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของอาสาสมัคร จึงต้องการอาสา
สมัครกลุ่มละประมาณ 80 คน จะมีการตรวจจ
ภูมิต้านทาน 4 ครั้ง คือ ก่อนฉีดเข็ม 1 ก่อนฉีด
เข็ม 2 และหลังฉีดเข็ม 2 ที่ 1 เดือน และ 3
เดือน ผลภูมิต้านทานที่ได้จะบอกให้ทราบ
(อ่านต่อหน้า 16)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 7

โควิด

“หลังโพลได้รับสมัครอาสาสมัครร่วมการทดลอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พบว่าเพียงวันเดียวมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว โดยขอปิดรับอาสาสมัคร และขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือและยินดีเป็นอาสาสมัครในการศึกษามีต้นทางของวัคซีนโควิด ที่ใช้ในประเทศไทย ขณะนี้มีอาสาสมัครเข้ามาจำนวนมากว่าจำนวนที่จะทำการศึกษาวัดใจในครั้งนี้” ศ.นพ.ยงระบุ

‘แข็ง’จิตต่างดาวเร่งตรวจโควิด

วันเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน (กกจ.) รายงานข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 15 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 654,864 คน เป็นสัญชาติกัมพูชา 203,679 คน ลาว 67,108 คน และเมียนมา 384,077 คน คนต่างด้าวได้รับอนุญาตบัญชีรายชื่อ 599,201 คน หรือร้อยละ 91.5 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล 209,985 คน หรือร้อยละ 32.07 ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 25,546 คน หรือร้อยละ 3.9 ได้รับอนุญาตทำงาน (อนุมัติ บต.48) 25,536 คน หรือร้อยละ 3.9 ขณะนี้ระยะเวลาที่กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวไปจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และตรวจหาเชื้อโควิด เหลืออีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 16 เมษายน จะทำให้มีสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กกจ. กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สามารถเข้ารับการจัดตรวจโรคโควิดกับสถานพยาบาลหรือหน่วย

งานอื่นตามรายชื่อห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ

“ขอเตือนคนต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่ มีนายจ้าง เร่งเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ (ระยะเวลา 2 ปี) พร้อมจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้เสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วงใกล้สิ้นสุดเวลา เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดหลายวัน” อธิบดี กกจ.กล่าว

สมุทรสาครลุ้นเป็นพื้นที่สีส้ม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า เมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 17 มีนาคม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 ราย

นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ กระทั่งสถานการณ์ดีขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง อีกทั้งยังมีการปลดล็อกพื้นที่ ต.ท่าทราย และ ต.มาดิ่ง อ.เมืองสมุทรสาคร ให้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้วนั้น ที่สำคัญคือ มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย

“ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงให้นำเสนอต่อ ศบค.กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อ ศบค.ขอปรับระดับพื้นที่จากสีแดงเป็นสีส้ม เชื่อได้ว่า ศบค.น่าจะพิจารณาเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้” นพ.นเรศฤทธิ์กล่าว

ที่ จ.ปทุมธานี รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย ในโรงพยาบาล 1 ราย ตรวจเชิงรุก 1 ราย

ที่ จ.สุพรรณบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ซึ่งรายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 40 ปี อยู่ ต.บ่อกรู อ.เดิมบางนางบวช เป็นผู้ป่วยยืนยันระบาดระลอกใหม่ รายที่ 19 รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 45 ปี เป็นแม่ค้าขายผัก ตลาดสดหลัง

ห้างวันเดอร์ พื้นที่ตลาดบางแค กทม. และรายที่ 3 เป็นผู้สัมผัสจากผู้ป่วยรายที่ 19

สงขลาปลดล็อกค้าขายมวย

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 คน เป็นหญิงอายุ 36 ปี จากโรงแรมไลน์พบว่าไปตลาดบางแค และเขตหนองแขม เดินทางกลับ อ.หาดใหญ่ ด้วยขบวนรถไฟ 171 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-โก-ลก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ส่วนอีกคนเป็นหญิงอายุ 28 ปี เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 15 มีนาคม นั้น ทางสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่มีมาตรการป้องกันโควิด ‘เข้มขึ้น’ต่อเนื่อง ทั้งคัดกรองและตรวจสอบใหม่ไม่ว่าการเดินทางอย่างไรจะละเอียด ขณะที่สนามมวยได้ปลดล็อกให้กลับมาเปิดเวที โดยจะเปิดให้ชกอีกครั้งในวันที่ 2 เมษายน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

แย้มโยนจว.แบ่งโซนสงกรานต์

ศบค.เคาะมาตรการวันนี้
ส.โรงแรมชี้แจงให้ชัดเจน
2จังหวัดใหญ่งดคอนเสิร์ต

ต้น ศบค.เคาะวันเฝ้าระวังสงกรานต์ แย้มแบ่งโซน-โยนจังหวัดออกกฎ
ตามความเหมาะสม (อ่านต่อหน้า 15)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อหน้า ๑)

ต่อจากหน้า 1

โซนสงกรานต์

ศบค.เคาะสงกรานต์19มี.ค.

เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 18 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประมาณ 50 นาที ที่ห้องทำงาน บนตึกไทยคู่ฟ้า ถึงการผ่อนปรนมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า สำหรับมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นขอให้อำเภอประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 19 มีนาคมว่าจะมีมาตรการออกมาอย่างไร

ขีดโซน-พื้นที่กำหนดเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า มาตรการผ่อนคลายเป็นอย่างไรจะประกาศในลักษณะเดียวกับทั่วประเทศหรือจะมีการแบ่งโซนอย่างไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะขีดเป็นวงๆ ซึ่งตอนนี้พื้นที่สีแดงไม่มีแล้ว มีแต่สีส้มได้แก่สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจะมีมาตรการในแต่ละโซนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

เมื่อถามย้ำว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องการข้ามเขต นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องการข้ามเขตนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คอยช่วยดูแลอยู่แล้ว โดยจะกำหนดกฎเกณฑ์ เช่น จปร.วิ.บ. กำหนดอย่างหนึ่ง จนครราชสีมา อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีกฎเกณฑ์และความเหมาะสม

อนุทินขี้นปี'65เฮฮาปาร์ตี้ได้

เมื่อถามว่า หากจังหวัดใดเป็นพื้นที่สีเขียวจะสามารถจัดกิจกรรมได้มากถึงขั้นสาดน้ำได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องฟังผลที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 19 มีนาคม เสียก่อนว่าจะมีข้อคิดเห็นอย่างไร ขณะนี้ไม่มีพื้นที่สีเขียวแล้ว เนื่องจากเราไม่ได้ห้ามคนเดินทางข้ามจังหวัดใช้หรือไม่ ดังนั้นเราต้องยึดเรื่องความปลอดภัยของประชาชนไว้ก่อน ซึ่งตอนนี้ถือว่าเข้าโค้งสุดท้ายกันแล้ว มีวัคซีนโควิด-19 มาทุกคนได้รับวัคซีนทั้งหมด คราวนี้ปีหน้า (ปี 2565) ก็จะได้เฮฮาปาร์ตี้กันได้แล้ว ดังนั้นต้องช่วยกันให้ความร่วมมือ เหมือนกับที่ให้กับมาเมื่อปีที่แล้ว เพราะขนาดปีที่แล้วไม่มีวัคซีน แต่เราให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ประเทศไทยก็ไม่มีติดเชื้อโควิด-19 นานถึง 6-7 เดือน แต่พอมีข่าวว่ามีวัคซีนมาและผลการดูแลของประเทศไทยก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เชื้อก็เข้ามา แต่ปีนี้เข้ามาก็ไม่เป็นอะไร เพราะระบบสาธารณสุขของเรามีประสบการณ์มากขึ้นและสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะกระแสน้ำไหลไปทางไหน ก็สามารถควบคุมได้

“ดังนั้นเมื่อมีทั้งยามี่ทั้งแพทย์ แล้วมีวัคซีนเข้ามาอีก ถือว่าล็อกอยู่แค่ 3 ถึง 4 ชั้นแล้วก็น่าจะโอเค ขอให้อดทนกันนิดเดียว ไม่ต้องถึงปีหน้า (ปี 2565) ตั้งเป้าไว้เลยว่าปีใหม่นี้จะต้องทำให้ดีกว่านี้ แล้วประเทศไทยจะได้ก้าวผ่านเหตุการณ์รุนแรงจากโควิด-19 ไปสู่ความมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองขึ้น กลับสู่ความเป็นปกติได้มากขึ้น” นายอนุทินกล่าว

เล็งลดวันกักตัวนักท่องเที่ยว

นายอนุทินกล่าวถึงการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. วันที่ 19 มีนาคม จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยหรือไม่ ว่า ตอนนี้กักตัว 14 วันไม่มีแล้ว เหลือ 10 วัน ถ้ามีวัคซีนเบื้องต้นจะเหลือ 7 วัน และถ้าหลังจากคนรับวัคซีนไปเยอะแล้วครบโดส และเจาะตรวจหาว่ามีภูมิขึ้นหรือยัง ถ้ามีภูมิคุ้มกันขึ้นอย่างถาวร ก็จะมีการพิจารณากักตัวจาก 7 วัน อาจจะเหลือแค่ 5 วันหรือ 3 วัน หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลต่างๆ ทางด้านการแพทย์ เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ออกไปเร็วที่สุด

เมื่อถามถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวแพร่ระบาดหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า การมีของนับเบ็ดยังไม่ได้อยู่แต่ละประเทศ ถ้าเขารับเรา เราก็รับเขา ต้องดูก่อนว่าประเทศนั้นมีพื้นฐานการควบคุมโรคอย่างไร ถ้าเขาขี้และทะเลย์ เราก็จะไปรับเบ็ดด้วยไม่ได้ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาประเทศไทย ถ้าเข้ามาตอนนี้ก็

คงต้องกักตัว 10 วันอยู่ โดยจะต้องผ่านการตรวจโควิด-19 ฟรีมาก่อน และพอมมาถึงประเทศไทยก็ต้องตรวจอีกครั้ง และถ้านักท่องเที่ยวนั้นฉีดวัคซีนชนิดเดียวกับประเทศไทยก็จะสามารถเข้ามาประเทศไทยได้ หรือผ่านการฉีดวัคซีนที่คุ้นชื่อกันดี ไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์ โมเดอร์นา แอสตราเซนเนกา ซิโนแวค สมูทนิค ซึ่งวัคซีนเหล่านี้เราก็ออมรับได้ เพียงแต่เราต้องดูว่าสติกเกอร์ที่นักท่องเที่ยวติดมาเป็นของแท้หรือไม่

เมื่อถามว่า คนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือกักตัว 7 วัน เฉพาะคนไทยหรือต่างชาติ นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องเป็นประเทศๆ ไป ถ้าฉีดวัคซีนมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เซ็นเบ็ดเบ็ดกันระหว่างประเทศก็ต้อง 10 วัน

รับข่าวฉีดวัคซีนภาคอุตสาหกรรม

ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,403 ราย ใน 45 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าดัชนีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 85.1 จาก 83.5 ในเดือนมกราคม 2564 สะท้อนความมั่นใจเพิ่มขึ้น ผลจากภาคการผลิตกลับมาขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ ผลต่อจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น ทำให้รัฐบาลทยอยผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์ อาทิ การเปิดเรียนอีกครั้ง ให้นักทานอาหารที่ร้านได้ถึง 23.00 น. รวมถึงทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีนต้านไวรัส ได้สร้างบรรยากาศด้านต่างๆ กลับมาฟื้นตัวมากขึ้น

นายสุพันธุ์กล่าวต่อว่า ปัจจัยดีบรรยากาให้ดีขึ้น ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล ทั้งโครงการคนละครึ่ง ไรเช่ชเช่ เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศต่อเนื่อง ด้านการส่งออกมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า แต่ก็ยังกังวลด้านส่งออกจากผู้ส่งออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ต่อเนื่องจนทำให้อัตราค่าระวางเรืออยู่ระดับสูงต้องแบกต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น และกังวลเรื่องเงินบาทยังแข็งค่า รวมถึงราคาน้ำมันเริ่มขยับ และการชุมนุมการเมืองในประเทศ

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 92 จาก 91.1 ในเดือนมกราคม เพราะผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ความคืบหน้าในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการผลิตขยายตัวได้ รวมทั้งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาทิ สหรัฐ และจีน มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อหน้า ๑)

จีรัฐไฟเขียวเอกชนนำเข้าวัคซีนเอง

นายสุพันธุ์กล่าวในส่วข้อเสนองานของ ส.อ.ท.ต่อภาครัฐ คือ การเร่งรัดการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง อนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐและช่วยให้การฉีดวัคซีนเร็วขึ้น ภาครัฐควรดำเนินมาตรการฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแผนให้แก่ประชาชนแล้ว เร่งแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายสูงของภาครัฐ โดยเฉพาะค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการปรับเงื่อนไขของฟุตโตน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เร่งแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคารพาณิชย์ที่ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก

บีเปิดช่องซื้อวัคซีนฉีดแรงงาน

นายสุพันธุ์กล่าวต่อว่า ส.อ.ท.ได้สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการภายใต้สมาชิกของสมาคมฯ พบว่ามีแรงงานที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 มากกว่า 51,000 ราย จากบริษัท 109 ราย ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการมีความพร้อมในการซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับแรงงานเอง ซึ่งวัคซีนมีราคา 1,000 บาทต่อโดส และต้องได้รับการฉีด 2 โดสต่อคน โดยวัคซีนที่ขอฉีดให้กับภาคธุรกิจนี้ แยกออกจากวัคซีนที่นำเข้ามาฉีดให้กับประชาชนทั่วไป เป็นการจูงใจในการซื้อวัคซีนในรอบถัดไป มองว่าภาคธุรกิจควรได้รับการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และหากเข้าสู่ไม่เกินสิ้นปี 2564

“ปัจจัยสำคัญคือความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 หากเร่งทำได้เร็ว จะได้เปรียบในการดึงนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้น ซึ่งหลาย

ประเทศเร่งฉีดวัคซีนให้พลเมืองจำนวนมากแล้ว ทำให้หากไทยกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนช้ากว่า จะเสียเปรียบประเทศที่ทำได้เร็วกว่า รวมถึงอยากให้รัฐบาลศึกษาวัคซีนเพิ่มเติมจาก 2 ตัวที่ผ่านองค์การอาหารและยา (อย.) แล้ว เพราะวัคซีนในโลกที่ค้นพบมีมากกว่า 10 ชนิดแล้ว” นายสุพันธุ์กล่าว

เอกชนขอค่าวัคซีนลดหย่อนภาษีได้

นายสุพันธุ์กล่าวว่า นอกจากนั้น มองว่าการที่เอกชนพร้อมซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 เองนั้น หากสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร่วมด้วยได้ก็จะดีมาก เนื่องจากการที่เอกชนจ่ายเงินเอง ก็เป็นการลดภาระการใช้งบประมาณของรัฐบาลด้วย โดยขอให้รัฐบาลเปิดช่องให้เอกชนซื้อวัคซีนเองได้ก่อน เพราะความจริงแล้วผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าราคาซื้อวัคซีนมาก อาทิ พนักงานที่ต้องทำงานดูแลระบบ 24 ชั่วโมง จะไม่สามารถให้เกิดการติดโควิด-19 ได้ เพราะจะเสียหายทั้งระบบ จึงต้องให้พนักงานมาพักที่โรงแรมแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเดินทางผ่านพื้นที่ที่พบการติดเชื้อ

วัคซีน 2 พันรับได้แต่ขอหลายยี่ห้อ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงราคาวัคซีนต้านไวรัสโควิดเข็มละ 2,000 บาท ในเบื้องต้นที่รัฐจัดหาเพื่อให้เอกชนฉีดเองนั้น เป็นราคาที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมก่อน แต่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อาจต้องรอไปก่อนเพื่อหวังว่าราคาจะต่ำกว่านี้ได้

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้เอกชนฉีดวัคซีนได้เร็ว ถือเป็นทางเลือกทางหนึ่งเพื่อให้การฉีดวัคซีนและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่เกิดขึ้นได้อีก ขณะที่ไม่อยากให้ตัดทางเลือกอื่นๆ โดยเฉพาะอยากให้ความหลากหลายของวัคซีนมากขึ้น ไม่มีแค่ 2-3 ยี่ห้อ เหมือนในต่างประเทศที่มีหลากหลายยี่ห้อ เพียงรัฐต้องเร่งเรื่องการตรวจสอบและรับรอง เพราะเป็นการลดปัญหาที่ช่วงแรกมีความต้องการวัคซีนกับทั่วโลกจำนวนมากไปพร้อมๆ กัน ตามหลักกลไกทางการตลาด เมื่อความต้องการมาก วัคซีนก็จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งราคาจะ

ถูกลง เพราะเริ่มมีการแจกจ่ายได้ทั่วโลกแล้ว

“ตอนนี้ทราบว่าอีกหลายบริษัทกำลังพัฒนาวัคซีน ที่เกือบจะสำเร็จแล้ว เชื่อว่าเร็วๆ นี้ก็จะออกมา เป็นวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม รัฐก็ต้องเร่งในการตรวจสอบและรับรองเพื่อให้เอกชนที่มีกำลังได้นำเข้าและฉีดได้ในกลุ่มองค์กร เป็นการสร้างความมั่นใจลดการแพร่ระบาดไวรัส และประหยัดงบประมาณรัฐบาล” นายวิศิษฐ์กล่าว

19มี.ค.ขอนแก่นเคาะจัดสงกรานต์

ส่วนการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดต่างๆ นั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในเบื้องต้นทางเทศบาลนครขอนแก่นเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญ ตักบาตร นำพระพุทธรูปมาให้ประชาชนได้กราบไหว้และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงการกราบไหว้ ขอพรจากผู้สูงอายุ และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 8-13 เมษายน 2564

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการจัดงานบนถนนข้าวเหนียวนั้น ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเทศบาลนครขอนแก่นและหน่วยงานของจังหวัดจะประชมหารือร่วมกันในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคมนี้ โดยจะเสนอแนวคิดให้ที่ประชุมได้พิจารณา กิจกรรมที่จะจัดขึ้นที่ถนนข้าวเหนียว ซึ่งในบั้นี้ หากจะจัดก็จะต้องแตกต่างไปจากปีที่ผ่านๆ มา อาจเรียกว่า “ถนนข้าวเหนียวมินิ” โดยต้องเน้นเรื่องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เชิงงวดมาตรฐานด้านการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ ที่สำคัญจะต้องกำหนดจุดในการยืนหรือนั่งทำกิจกรรมใดๆ เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด และต้องขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการลงทะเบียนแบบออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ดมาก่อน นอกจากนี้จะพิจารณาด้วยการจัดให้มีการแสดงจะเป็นการแสดงวงดนตรีเล็ก-กลาง และเน้นการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน เช่น หมอลำ หมอแคน ไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ศิลปินนักแสดงเหมือนปีที่ผ่านๆ มาแต่อย่างใด

กล่าวว่า เชียงใหม่พร้อมจัดงานตามแนวทางของ ศบค.เพื่อความปลอดภัย หากจะจัดงานรื่นเริงก็ต้องเป็นแบบที่ควบคุมได้ เช่น หากจะจัดสงกรานต์แบบร่วว่ายย้อนยุค ก็ต้องกำหนดว่าจะเข้าไปได้รอบละกี่คน ดังนั้น การจัดในรูปแบบคอนเสิร์ตทำไม่ได้แม้เพราะไม่สามารถควบคุมได้เลย ก็ต้องงดไปเลย สงกรานต์ปีนี้เชียงใหม่จะเน้นงานบุญ

จีรัฐชด-จัดโปรดิ้งพัก

นางละอียด บุ่งศรีทอง นายกสมวาคม โรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวหลังคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อระดับประเทศ หรือ ศบค. ระบุสงกรานต์ปีนี้ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง และงดคอนเสิร์ต ว่าจะออกจອງโรงแรมต่ำมาแค่ 3-5% ด้วยปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะการแพร่

ระบาดภายในประเทศล่าสุด ทำให้การตัดสินใจของ ศบค.เพื่อความปลอดภัย หากจะจัดงานรื่นเริงก็ต้องเป็นแบบที่ควบคุมได้ เช่น หากจะจัดสงกรานต์แบบร่วว่ายย้อนยุค ก็ต้องกำหนดว่าจะเข้าไปได้รอบละกี่คน ดังนั้น การจัดในรูปแบบคอนเสิร์ตทำไม่ได้แม้เพราะไม่สามารถควบคุมได้เลย ก็ต้องงดไปเลย สงกรานต์ปีนี้เชียงใหม่จะเน้นงานบุญ

เล็งจัดแคมเปญห้องพัก725บาท

“คาดหวังว่าจะได้ 30-40% ก็ดีแล้ว เรียกว่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เราก็ต้องทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของ ศบค. เชียงใหม่ก็จะมียุทธศาสตร์ย้อนยุค เช่น ขนทรายเข้าวัด กาดหมั้ว ถนนทำแพ เดินเข้าวัดรอบคูเมือง มีการก่อกองทรายให้นักท่องเที่ยวไปชมและทำบุญตามประเพณี รูปแบบวัน นอร์มอล ขณะนี้กำลังรอเจ้าภาพซึ่งก็น่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่ง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๑๕)

กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมของกระทรวงคมนาคมก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ในครั้งนีรัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดยาวรวม 6 วัน หรือระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน จึงได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) ไปดูทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงล่าตะคง ว่า สามารถเปิดให้ใช้บริการฟรีชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้หรือไม่ ซึ่งต้องเข้าไปดูหลายเรื่องทั้งเรื่องไฟส่องสว่าง ความปลอดภัยบนถนน ความรักษาความปลอดภัยของสถานที่ต่างๆ และทางขึ้นลง เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า เมื่อต้นคาคว่าความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้บริการเกิน 90% และคาคว่าเปิดให้บริการได้ประมาณ 30 กิโลเมตร (กม.) สามารถใช้งานได้ 2 ช่องจราจร โดยรูปแบบเดินทางเดียว (วันเวย์) ทั้งไปและกลับ และในวันที่ 25 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมเพื่อบริหารการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ครั้งที่ 1 ก่อนจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสรุปอีกครั้งในวันที่ 1 เมษายนอีกครั้ง คาคว่าจะเปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวระหว่างวันที่ 8-19 เมษายนนี้

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า หากกรณีที่ดินให้บริการไม่เพียงพอต่อรถที่ต้องการมาใช้บริการเส้นทางดังกล่าว ทางกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดที่จะทำแบบจำลองใหม่ ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนจะใช้ลักษณะการจัดการคล้ายกับรถไฟ ที่มีการจำกัดขีดเงินวาร์ลดและสายต้องออกเดินทางที่ไม่ง หากสามารถนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้กับรถยนต์ หรือได้รับความร่วมมือจากประชาชน เชื่อว่าจะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้

ต่อจากหน้า 15

โซนสงกรานต์

ไม่มีโปรแกรมชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนได้ตัดสินใจเร็วขึ้น" นางละเอียดกล่าว

นางละเอียดกล่าวว่า คนที่จะเดินทางมาเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์ก็จะมี 2-3 กลุ่มคือหยุดยาวไปไหนดี ไปเชียงใหม่ดีกว่า กลับบ้านมาต่างจังหวัดเพื่อรวมครอบครัว ซึ่งทางสมาคมโรงแรมในส่วนของ 2-4 ดาว กำลังออกแคมเปญเสริม 725 ปีของเชียงใหม่ ด้วยการจัดราคาห้องพักพิเศษ 725 บาทรวมทุกอย่าง เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้จ่ายต่อการตัดสินใจ

วังพริมาบางปะอิน-โคราชช่วง30กม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ

แบงก์มืองศก.ไทยโตแค่3%

น.ส.ธัญญลักษณ์ วัชรชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวถึงผลประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐปี 2564 เพิ่มขึ้น 6.5% และคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.00-0.25% พร้อมส่งสัญญาณจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงปี 2566 แม้ตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้น และเฟดคงเชิงปริมาณ (คิวอี) ด้วยการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอย่างน้อย 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนั้น ด้านดอกเบี้ยเฟดได้ดู 2 เงื่อนไขคือ 1.ตัวเลขการจ้างงานกลับมาเต็มที่ 2.เงินเฟ้ออยู่เหนือ 2% อย่างมั่นคง ซึ่งอาจเห็นได้ปี 2565 ปีหน้าอาจเห็นสัญญาณลดการทำคิวอีกลางปี 2565 และดอกเบี้ยอาจขึ้นอีกครั้งต้นปี 2566

น.ส.ธัญญลักษณ์กล่าวว่า สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีโอกาสขยายตัว 3% (ต่ำกว่าที่รัฐบาลคาดหวังไว้ 4%) ผลจากปัจจัยเริ่มฉีดวัคซีน แต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยไม่แรงเท่าของสหรัฐ เพราะทางสหรัฐสามารถกระจายการฉีดวัคซีนได้มากกว่า และมีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ดอกเบี้ยไทยยังไม่มีโอกาสปรับเพิ่ม จึงเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงภาคเอกชน การที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ (Yield Curve) เพิ่มขึ้นสูงทั้งของสหรัฐและไทย ทำให้ต้นทุนการระดมเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ระยะกลางถึงระยะยาวสูงขึ้น รัฐและเอกชนต้องรับทิศทางที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราไรสุทธิของบริษัทลดลง แม้ประเทศไทยจะมีคำสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น แต่มาเจอต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นพอหรืออาจทำให้การประกอบสถานะรายได้ของบริษัทที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

เคาะแน่'เราผูกพัน'หลังสงกรานต์

นายภูษฎา จินะวีจรรย์นะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการเราผูกพันที่ดูแลกลุ่มข้าราชการ ว่า รายละเอียดโครงการนั้นยังไม่ชัดเจน โดยภาพรวมมีข้าราชการอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านคน และลูกจ้างรัฐอีก 2 แสนคน ซึ่งต้องมีการคัดกรองก่อนว่าใครจะรับสิทธิบ้าง ซึ่งเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร เกณฑ์เงินเดือนไม่เกินเท่าไรนั้น ยังไม่มีการหารือข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว เพราะรอให้โครงการที่มีอยู่ขณะนี้ อาทิ โครงการเราชนะ โครงการ ม33เรารักกัน ผ่านไปก่อน คาคว่าจะสรุปได้หลังเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้

นายภูษฎากล่าวอีกว่า ที่แน่นอน คือข้าราชการระดับสูง จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ ส่วนเหตุผลช่วยกลุ่มข้าราชการ เพราะหาไม่มีการปรับฐานเงินเดือนมานานแล้ว เนื่องจากข้อจำกัด

เรื่องงบประมาณ ส่วนรูปแบบการจ่ายเงินนั้นไม่กำลังพิจารณาอยู่ ว่าจะรูปแบบใด เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว รวมทั้งข้าราชการจำนวนมาก ก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วย ซึ่งจะนำส่วนนี้มาพิจารณาด้วย

นายภูษฎากล่าวว่า ส่วนวงเงินที่จะใช้ในโครงการ ถ้าพิจารณาแล้วว่าโครงการเราผูกพันไม่ได้ออกมาในลักษณะของโครงการเยียวยา จะใช้เงินจากงบประมาณกลาง ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนไม่มากเท่าไร เนื่องจากผู้ได้สิทธิจะอยู่ในหลักแสนคน และวงเงินน่าจะจะไม่เกิน 4,000 บาท

'เราชนะ'รอนทวงสิทธิ19มี.ค.รับ7พัน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2564 รวมถึงผู้ที่ทบทวนเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2564 ว่า ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับเงิน จำนวน 7,000 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ผ่านผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

น.ส.กุลยากล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 124,105 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 51,060 ล้านบาท กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 70,068 ล้านบาท

น.ส.กุลยาอีกว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,977 ล้าน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน กุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ